

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายสุทัศน์ ศรีจันทร์	นายก อบต.ป่าก่อดำ	สุทัศน์ ศรีจันทร์
๒	นายันทวัฒน์ ทิศหนองแขวง	รองนายก อบต.ป่าก่อดำ	นันทวัฒน์ ทิศหนองแขวง
๓	นายอินจันทร์ สมสวัสดิ์	รองนายก อบต.ป่าก่อดำ	อินจันทร์ สมสวัสดิ์
๔	นายสังวาลย์ สุขเสริญ	เลขานุการฯ อบต.ป่าก่อดำ	สังวาลย์ สุขเสริญ
๕	นางสนธยา ศรีภูณณะ	ผู้อำนวยการกองช่าง	สนธยา ศรีภูณณะ
๖	นายจิรภัทร จันทร์ศิริ	นักวิเคราะห์ฯ	จิรภัทร จันทร์ศิริ

เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาฯ เข้านั่งประจำที่
เลขานุการสภา อบต. ป่าก่อดำ

- เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้เซ็นออกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตอนนี้อย่าครบองค์ประชุม สำหรับสมาชิก
บางท่านได้มีการลา ก่อนที่จะมีการประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป

- เรียนเชิญประธานสภา อบต. ป่าก่อดำ จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

- เรียนเชิญประธานสภา อบต. ป่าก่อดำ กล่าวเปิดการประชุม

ประธานสภาฯ

- ขอขอบคุณทางท่านเลขานุการ ก่อนที่จะมีการเปิดการประชุม ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่านได้ร่วมกันยืนไว้อาลัย ท่านแรกคือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธาน
องคมนตรี ท่านที่สอง แม่ทองสุก แซ่จั้ง แม่ยายของทางท่านปลัดจำนง วรรณ
ราช ได้เสียชีวิตลง ดังนั้น ในนามของประธานสภาฯ ขอให้ทุกท่านร่วมยืนไว้อาลัย
ขอสวัสดิ์ทางผู้บริหาร รองนายก สมาชิกสภาทุกท่าน ตลอดจนถึงข้าราชการทุกท่าน
กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ ขอ
อนุญาตทำหน้าที่เป็นประธานในการเปิดประชุมในวันนี้ เป็นการเปิดประชุมสภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ในวันพุธ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้มีผู้ยื่น
ญัตติเข้ามาเพื่อที่จะได้มาพิจารณา ให้ความเห็นชอบร่วมกันในสภา เพื่อประโยชน์
ของพี่น้องชาวบ้านในเขตพื้นที่ อบต. ป่าก่อดำ ในวันนี้ก็มีทางสมาชิกได้ลาจำนวน ๒
ท่าน และสมาชิกสภาฯ บางท่านยังเดินทางมาไม่ถึง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนะนำพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประธานสภา

- ขออนุญาตเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้
ที่ประชุมทราบ ในวันนี้ได้มีพนักงานส่วนตำบล ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์
ฯ ซึ่งสมาชิกบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้จัก ก็อยากจะให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ที่ย้ายเข้ามา
ดำรงตำแหน่งได้แนะนำตัว ให้กับทางท่านสมาชิกทุกท่านทราบ

นักวิเคราะห์ฯ

- เรียนท่านประธานสภาฯ นายก อบต. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายจิรภัทร จันทร์ศิริ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ มา
ทำงานมาได้ประมาณ ๑ เดือนกว่าแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสแนะนำตัวกับทางสภาอย่าง
เป็นทางการ ได้มีการดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๑-๒๕๖๕)
เพื่อให้ทางสภาได้มีการพิจารณาในวันนี้ ก็ขอแนะนำตัวแต่เพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ก็ขอยินดีต้อนรับ ทางนักวิเคราะห์ฯ ก็จะได้ร่วมงานและร่วมสร้างประโยชน์ให้กับ
ทางประชาชนในพื้นที่ อบต. ป่าก่อดำ

๑.๒ งานศพของแม่ยายของทางท่านปลัดจำนง วรรณราช

ประธานสภาฯ - แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับงานศพของแม่ยายของทางท่านปลัดจำนง วรรณราช เมื่อวาน ทางสภาและทางเจ้าหน้าที่ได้ร่วมวางพวงหรีด ทางท่านได้ติดภารกิจไม่สามารถร่วมงานได้ ซึ่งวันพรุ่งนี้เป็นคืนสุดท้ายก็ขอเชิญทุกท่านเป็นเจ้าภาพร่วม โดยตั้งพิธี ดำเนินบำเพ็ญกุศล ณ บ้านหนองแก้าห้อง เจอกันประมาณ ๑ ทุ่ม เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วม และฌาปกิจศพในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

๑.๓ แจ้งการลาออกของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

ประธานสภาฯ - เนื่องจากมีทางสมาชิกสภาฯ ได้ยื่นขอลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอย่างอื่น ก็คือ ทางท่าน ส.อบต.สมพงษ์ คำจ้อย หมู่ที่ ๑๑ ก็ได้มีการลงสมัครผู้ใหญ่บ้านในส่วนของ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ ซึ่งก็ได้มีการประกาศแต่งตั้งตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการกำหนดวันกินเลี้ยง ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในเวลา ๑๗.๐๐ น. ก็ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านร่วมแสดงยินดีกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ผู้ใหญ่บ้านสมพงษ์ คำจ้อย ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน

๑.๔ การเข้าร่วมประชุมของสมาชิกสภาฯ

ประธานสภาฯ - สำหรับสมาชิกสภาฯ ที่ขาดการประชุมในวันนี้ ไม่ได้ยื่นใบลาในการประชุมสภา ครั้งนี้มีอยู่ ๒ ท่าน แต่ได้มีการรับแจ้งทางไลน์กรณีฉุกเฉินต้องเข้าโรงพยาบาลคือ ส.อบต. หมู่ที่ ๔ ซึ่งตอนนี้ก็ได้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลซึ่งมีรูปถ่ายเป็นหลักฐาน แต่ก็ต้องมีการเขียนใบลาย้อนหลังพร้อมกับใบรับรองแพทย์ ในกรณีป่วยสามารถลา ย้อนหลังได้ อีกท่านหนึ่งคือ ส.อบต.ไพลวัลย์ แสงสว่าง ไม่มีการเขียนใบลาและไม่มี การแจ้งตรงนี้ก็ถือว่าขาดการประชุม ก็อยากจะแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ สำหรับเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบมีเพียงเท่านี้ มีทางเจ้าหน้าที่ที่จะต้อง แนะนำตัวอีกหนึ่งท่าน ก็ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้มีการแนะนำตัว ขอเชิญแนะนำ ตัวได้

นางพิรพร กันภัย - เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร ท่านปลัด และ สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ก็ขอแนะนำขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่ง ชื่อนางพิรพรกันภัย ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ อำเภอเวียงป่าเป้า

ประธานสภาฯ - ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ก็ยินดีต้อนรับทั้ง ๒ ท่านยินดีที่ได้ร่วมงาน ทำคุณประโยชน์ให้กับท้องถิ่น มีอะไรก็จะได้ปรึกษาหารือกัน และขอความช่วยเหลือ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบก็มีเพียงเท่านี้ ขอเชิญทางท่านนายก

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภาสมาชิกสภาฯ ตลอดจนคณะผู้บริหารทุกท่าน กระผม นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ก็คงจะมีเรื่องแจ้งให้

ทราบ ๒-๓ เรื่อง เรื่องแรกเกี่ยวกับด้านบุคลากร ตอนนี้นายภราดร ใจประการ ได้มีการทำเรื่องขอโอนย้าย ไปที่เทศบาลตำบลบ้านดู่ จะมีการเดินทางย้ายประมาณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ แล้วจะได้มีการรับโอนย้ายนายช่างโยธา โดยจะเดินทาง มาในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เหมือนกัน ย้ายมาจากเทศบาลตำบลแม่ข้าวต้ม ใน ส่วนของโครงการของหมู่ที่ ๔ อยู่ในช่วงของการดำเนินการ เลิกงานประมาณกี่ เปอร์เซ็นต์

ผอ. กองช่าง

- ตอนนี้อยู่มีการดำเนินการ ๒๓ เปอร์เซ็นต์ จากการดำเนินการในอาทิตย์นี้

นายก อบต.

- ในช่วงที่มีการดำเนินงานเป็นช่วงที่ฝนตกลงมาพอดี จึงไม่สามารถดำเนินการได้ ในส่วนของหมู่ที่ ๒ การสมัครได้มีการทำหนังสือ ไม่ต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับ เอกสารเพิ่มเติม เพราะการใช้พื้นที่ น.ส.ร. ค่อนข้างที่จะยากเกี่ยวกับการ ดำเนินการ แม้แต่การเจาะบ่อบาดาล ก็ถือว่าเป็นการใช้ในส่วนของส่วนรวม เหมือนกัน แต่ระเบียบขั้นตอนต่างๆ ก็จะมีละเอียด มาขึ้นอย่างนั้นก็ขอแจ้งทาง สมาชิกหมู่ที่ ๒ ทราบ เพราะได้มีการส่งเอกสารเพิ่มเติมไป ๒ รอบแล้ว แค่นี้ก็น่าจะสัมฤทธิ์ผล ถ้าอย่างไรก็ขอฝากทาง ผอ. กองช่าง ประสานงานอีกครั้ง ใน ส่วนของอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกิจกรรม เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ไม่มีการ แจ้งเกี่ยวกับกำหนดการให้ทุกท่านทราบแล้วพิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗:๐๐ น พร้อมกันใน บริเวณ ณ หอประชุมที่ว่าการ อำเภอแม่ลาว ในครั้งนี้เราเป็นเจ้าภาพ ในการจัดสถานที่ ก็ได้มีการมอบหมายและแจ้งให้กับ เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วน ตำบลไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับในงานพิธีก็คงไม่มีอะไรละเอียดอะไร มากก็จะมีจุดเทียนชัยถวายพร การแต่งกาย ข้าราชการ แต่งกายชุดปกติขาว ไม่สวมหมวกกำนันผู้ใหญ่บ้าน เครื่องแบบชุดสีทึบก็ พร้อมทางสมาชิกสภา เครื่องแบบชุดสีทึบก็แขนยาว ในส่วนของประชาชนทั่วไป ก็แต่งกายโทนสีเหลือง ชุดสุภาพ เกี่ยวกับละเอียดต่าง ๆ ก็คงมีเพียงเท่านี้ กิจกรรมในรอบเดือนนี้ก็คงจะ ไม่มี แต่ในเดือน ๙ เป็ง (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗) ก็จะมีประเพณีสงกรานต์พระธาตุ หมู่ ที่ ๑๑ ในส่วนของการกำหนดการก็จะมีแจ้งให้กับทางสมาชิกทราบอีกครั้ง ส่วน กระผมก็จะมีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ

- ก็ขอขอบคุณทางท่านนายก ในนามตัวแทนของหมู่ที่ ๒ ขอขอบคุณทาง ท่านนายก และผอ.กองช่างด้วยที่

นายก อบต.

- ขออนุญาตท่านประธาน กระผมมีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบอีกเรื่องหนึ่ง ในวันพรุ่งนี้ก็คงไม่ต้องมีการเดินทางไปพบอัยการ เกี่ยวกับคดี การเสียค่าปรับของ ผู้รับจ้างที่ ประปาหมู่ที่ ๔ ซึ่งตอนนี้ และมีการทวงถามหลายครั้งแล้ว ตั้งแต่ได้มีการ ดำเนินการได้มีการเบิกจ่ายแต่ก็ไม่เพียงพอต่อค่าปรับ ดังนั้นค่าปรับก็ต้องมีการ ติดตามและไม่มีการทวงถาม แต่ทางผู้รับจ้างไม่ยอมก็ต้องมีการส่งเรื่องให้กับทาง

อัยการจังหวัดเชียงราย ตอนแรกไม่มีการยื่นหนังสือไปกับทางอัยการจังหวัดเชียงราย แต่ปรากฏว่าต้องขึ้นศาลปกครอง ดังนั้นต้องมีการติดต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันพรุ่งนี้ โดยมีกระผม ผอ. กองคลัง หัวหน้าสำนักปลัด จะต้องเดินทางไปพบอัยการ เจ้าของคดี ตอนเย็นก็น่าจะทันเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรม ก็น่าจะใช้เวลาไม่นานเท่าไร กระผมก็ขอแจ้งเบื้องต้นเพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ - ในที่ประชุม มีท่านใดที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมหรือไม่ ก็ขอเชิญเพิ่มเติมได้ในวาระนี้ ถ้าไม่มีเรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ ก็คงมีเพียงเท่านี้สำหรับ วาระที่ ๑

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ประธานสภาฯ - เข้าสู่วาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม สภาฯ สมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวัน จันทร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการจัดส่งเอกสารตามระเบียบการประชุมสภาฯให้ทุกท่านเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ทุกท่านได้มีการศึกษา หากท่านใดจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมตรงไหน ก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ มีแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนหรือไม่ถ้ามีก็ขอเชิญ ยกมือและแก้ไขเพิ่มเติมได้ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ ถ้าเห็นชอบ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ (มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง มติเป็นเอกฉันท์)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา / เพื่อทราบ

๓.๑ การพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน

ประธานสภาฯ - เข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา/ เพื่อทราบ ข้อ ๓.๑ การพิจารณา ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ขอเชิญท่านนายกและทางเจ้าหน้าที่

นายก อบต. - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เกี่ยวกับระเบียบวาระ ที่ ๓ ข้อ ๓.๑ การพิจารณาขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เนื่องจากกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นและมีการจัดทำหนังสือแจ้งมาว่า ให้มีการทบทวน เกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละที่ ให้มีการดำเนินการเพราะที่ผ่านมาคือแผนพัฒนาสามปี และ ๔ ปี และในตอนนี้ก็คือแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี ซึ่งทาง อบต.ปากอคำ ได้มีการปรับปรุง

แผนอยู่ ๓ ครั้งแล้วมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี นักศึกษาที่จะได้มีการรวบรวมแผนทุกฉบับ มารวบรวมในแผนฉบับทบทวน วัดที่มีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการทดลองต่างๆในแต่ละปี ซึ่งของแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับทบทวน ตรงนี้ตัวอย่างโครงการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ก็มีการดำเนินการและผ่านการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะมีการพิจารณาให้ความเห็นชอบ เกี่ยวกับละเอียดตั้งแต่ พ. ศ. ๒๕๖๓ -๒๕๖๕ ซึ่งสาระสำคัญ พ.ศ. ๒๕๖๓ สมาชิกทุกท่านก็คงได้มีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พอจะมีสาระสำคัญเกี่ยวกับที่จะต้องมีการดำเนินการเพื่อจะมีการจัดทำโครงการ แล้วจะทำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ถ้าทดลองหรือว่าไม่มีในแผนเราก็ไม่สามารถ นำไปบรรจุในร่างข้อบัญญัติใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ อย่างนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี สามารถ ดูในส่วนของโครงการ ความต้องการและความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านที่ไม่สามารถที่จะจัดสรรงบประมาณไปให้ ซึ่งมีการดูในส่วนของแผนแล้ว แต่ถ้าไม่มีในแผนก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ในส่วนของงบประมาณกับแผนพัฒนา บางครั้งก็อาจจะฝากไว้เกี่ยวกับการจัดทำแผน ซึ่งโครงการแต่ละโครงการถ้าไม่มีในแผนก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ ถ้ามีการดำเนินการก็ถือว่าเป็นการดำเนินการที่ผิดระเบียบ ขั้นตอน และในเรื่องของกฎหมาย แต่ถ้าโครงการใดที่มีบรรจุไว้ในแผน แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องมีการดำเนินการทุกโครงการ ซึ่งจะดูจากงบประมาณของแต่ละท้องถิ่น แต่ละพื้นที่ก็จะต้องมีการดูแลในส่วนของปีงบประมาณหรือในแผนของปีนั้นๆ โครงการใดที่เป็นโครงการที่เร่งด่วนก็ต้องมีการจัดเรียงลำดับที่ ๑ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้าน ในส่วนของความต้องการต่าง ๆ ส่วนสำคัญที่สุดคือการดำเนินการตามงบประมาณว่าจะมีเพียงพอต่อการดำเนินการโครงการหรือไม่ในส่วนที่มีการหารือกันเบื้องต้น เกี่ยวกับโครงการที่จะนำเข้าร่างข้อบัญญัติปี ๒๕๖๓ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านได้มีการตรวจสอบแล้วว่าในส่วนของอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งในส่วนของอาคารต่าง ๆ มีการบรรจุไว้ในแผนก็จริง แต่หากมีการตรวจดูแล้วเป็นความต้องการของพี่น้องชาวบ้าน แต่ได้มาดูในส่วนของงบประมาณไม่เพียงพอ ดังนั้นก็ต้องมีการตรวจดูให้ครอบคลุม ในส่วนของรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ แผนต่าง ๆ ขั้นตอนและกระบวนการหรือว่าโครงการแต่ละหมู่บ้าน ก็คงจะมีการมอบหมายให้กับทางนักวิเคราะห์ฯ ดำเนินการต่อเกี่ยวกับละเอียดต่าง ๆ ว่าที่ไปที่มาหรือรายละเอียดเกี่ยวกับแผนฉบับทบทวนตรงนี้ มีการบังคับใช้ตั้งแต่ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ว่าละเอียดมีอะไรบ้าง ก็จะมีการมอบหมายให้ทางนักวิเคราะห์ฯ ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียด กระผมก็คงมีการเพิ่มเติมและจะมีการสรุปในส่วนท้ายของแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

นักวิเคราะห์ฯ

- กราบเรียนทางที่ประชุมอีกครั้ง ตามที่ทางท่านนายกได้มีการนำเรียนเมื่อสักครู่ สืบเนื่องมาจากหนังสือ ของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มธ ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตรงนี้เป็นหนังสือด่วนที่สุดทาง อบต.ปากอ้อดำ ได้มีการจัดทำในการประชาคมระดับตำบลในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ซึ่งในเวลาทำเอกสารเพียง ๕ วัน อยากจะให้ทุก

ท่านได้ร่วมกันตรวจสอบร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องตกลง หรือว่าเกี่ยวกับโครงการการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านตรงตามเจตนารมณ์ของสมาชิกที่ได้นำเสนอเข้ามา ขอให้ทุกท่านดูตรง (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ฉบับทบทวน เป็นการแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ระดับชาติและระดับจังหวัด ปรับให้เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี เพื่อให้มีการสอดคล้องก็แสดงว่าเริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ถึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ก็จะมีอยู่ ๔ ส่วน ส่วนที่ ๑ , ส่วนที่ ๒ , ส่วนที่ ๓ , ส่วนที่ ๔ หลัก ๆ ที่มีการประชาคมแผนก็จะอยู่ในส่วนที่ ๓ เป็นบัญชีสรุปโครงการพัฒนา แบบ ผ.๐๑ รายละเอียดโครงการแบบ ผ.๐๒ ในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ กระทบก็คงไม่แนะนำเพราะเป็นในส่วนของขั้นตอนและข้อมูลทั่วไป ของ อบต.ปากอคำ ที่ผ่านมา อยู่ตรงหน้าที่ ๓๗ หน้าที่ ๓๗ - ๓๘ คือแบบ ผ. ๐๑ คือบัญชีรวบรวมแผนทั้งหมด ๕ ปี หน้า ๓๙ ตรงนี้ก็จะ เป็นโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา ตรงนี้กับผมขอไล่ตามเอกสาร

เอกสารแนบ หน้า ๓๙ ๔๐

- นักวิเคราะห์ฯ - ในส่วนของโครงการ ที่ ๘ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ทรงแชมป์หมู่บ้านที่ ๒ พอดี ผอ. กองช่างได้มีการสอบถาม ว่าต้องมีการระบุ ระบบประปาทรงแชมป์หมู่บ้านหรือไม่ จะต้องมีการระบุไว้แบบนี้หรือไม่พอดีทางผอ. กองช่างได้มีการสอบถาม
- ผอ. กองช่าง - ตรงนี้ขอแทรกเพิ่มเติม อยากสอบถาม เราต้องมีการระบุทรงแชมป์หมู่บ้านหรือไม่ ปริมาณครั้งได้มีการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ จะมีการอุดหนุนงบประมาณเกี่ยวกับการจัดทำประปาหลายรูปแบบ ไม่ใช่เฉพาะทรงแชมป์หมู่บ้านอย่างเดียว หน่วยงานที่มีการสนับสนุนวิธีการ ดูแล และอำนวยความสะดวกเรื่องแบบมีการจัดสรรงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งทางเราจะมี ความเร่งด่วนก็สามารถขอ งบประมาณสนับสนุนโครงการได้เลย เพราะเกี่ยวกับระบบประปาจะมีสเปค เกี่ยวกับการนับจำนวนครัวเรือน ขนาดเล็กขนาดใหญ่ ซึ่งทางกรมทรัพยากรน้ำก็จะ มีงบประมาณให้เราทำไม่ต้องมีการระบุ ระบบประปาทรงแชมป์หมู่บ้าน ก็จะได้ระบบ ประปารูปแบบอื่น ทำไม่ต้องมีการระบุว่าทรงแชมป์หมู่บ้าน อยากจะถามว่าถ้ามีความ ต้องการส่งแชมป์หมู่บ้านจะมีการบรรจุไว้ในแผนแบบนี้ หรือถ้ามีความต้องการระบบ ประปาทรงไหนก็ได้ ก็ขอให้ทางสภาตัด คำว่า “ทรงแชมป์หมู่บ้าน” เพื่อที่จะสามารถขอ เกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานอื่นได้ ตอนนี้อยากจะขอแสดงความคิดเห็น เพิ่มเติม
- ประธานสภาฯ - ในนามตัวแทนของ หมู่ที่ ๒ หากสามารถขยายข้อความได้มากขึ้น ก็ขอตัดคำว่า “ทรงแชมป์หมู่บ้าน” ออก
- นายก อบต. - ตรงนี้ขออนุญาต ถ้าไม่มีการระบุในส่วนของ เกี่ยวกับขนาดของระบบประปา จะมี ผลหรือไม่ถ้ากรณีในการจัดทำข้อบัญญัติ
- ผอ. กองช่าง - ในส่วนของตรงนี้ก็ถือว่าไม่มีผล ถ้าเรามีการระบุการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ก็ต้องมีการตรวจสอบ ก็ขอสอบถามเกี่ยวกับครัวเรือนในแต่ละหมู่บ้าน ว่ามีการใช้ งานประปาขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ ตรงนี้มีสเปคในการกำหนดอยู่แล้ว แต่ ถ้าระบุว่าการก่อสร้างระบบประปาทรงแชมป์หมู่บ้าน ถ้ามีการสำรวจแล้วอยากได้ระบบ ประปารูปแบบอื่น ก็ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะมีการระบุเป็นทรงแชมป์หมู่บ้าน ซึ่ง จริงแล้วแนวทางของทรงแชมป์หมู่บ้านส่วนมากจะมีการยกเลิก เพราะจะมีการโอน ให้กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นทรงแชมป์หมู่บ้านแล้ว
- ประธานสภาฯ - เชิญทางท่านปลัด
- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธานสภาท่านสมาชิกสภา ในส่วนที่ทาง ผอ.กองช่าง ได้กล่าวไว้ก็ถือว่า ถูกต้อง แต่ที่เห็นว่าในส่วนหมู่บ้านก่อสร้างถือเป็นภาษาที่ติดปากมากกว่า ระบบ ประปาทรงแชมป์หมู่บ้าน เพื่อจริงแล้วชื่อเรียกคือหอถังสูง พอจะมีทั้งกรมอนามัยกรม ทรัพยากรน้ำ หรือองค์กรใดก็ได้แล้วแต่ก็จะมีรูปแบบไม่ได้เหมือนกัน ตามที่ทาง ผอ. ช่างได้ นำเรียนก็ถือว่าถูกต้องแชมป์หมู่บ้านทรงสูง เมื่อก่อนเป็นของ น.ป.ช. ซึ่งโครงสร้าง ทำจากเหล็กซึ่งจะทำให้เกิดสนิม ซึ่งปัจจุบันในการใช้วัสดุก็จะเป็นในรูปแบบของ

ซีเมนต์ ไม่ว่าจะเป็นทางกรรมอนามัยหรือกรรมทรัพย์ากรน้ำ ตรงนี้ก็กว้างมากกว่า เกี่ยวในเรื่องของการกำหนดสเปค และเกี่ยวกับการเรียกทรงแซมเปญก็จะมาจากการติดปากของชาวบ้าน ผมคิดว่าน่าจะมาจากตรงนี้ถ้าจะให้การรองรับหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการ ก็ควรจะมีการเปิดกว้างกว่านี้

ประธานสภาฯ

- ก็คงไม่ต้องมีการกำหนดทรงแซมเปญตรงนี้ก็ไ้ ให้มีการขยายเกี่ยวกับชื่อเรียกเกี่ยวกับรูปทรงที่สามารถจะดำเนินการได้ เพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบ

นักวิเคราะห์ฯ

- หน้า ๔๐ โครงการที่ ๘ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านระดมขออนุญาตแก้ไข คำว่าทรงแซมเปญออกทั้งหมด ต่อไปโครงการที่ ๙

เอกสารแนบหน้า ๔๐-๔๗

- นักวิเคราะห์ฯ - ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ที่เป็นโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผน ทั้ง ๓ ฉบับ และได้มาจากการประชาคมปีที่ผ่านมา
- นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธานสภา อยากจะสอบถามเกี่ยวกับโครงการที่ ๔ หน้า ๓๙ โครงการ ก่อสร้างอาคารคอนกรีตตากข้าวหมู่ที่ ๑ ในแผนในการดำเนินการในปี ๒๕๖๔ ไม่ทราบว่าจุดก่อสร้างตรงไหน ตรงนี้ถ้ามีในแผนแต่พื้นที่ในการก่อสร้างไม่มี ถ้าไม่มีก็ถือว่าไม่สอดคล้องกัน กระผมดูแล้วไม่มีพื้นที่ในการก่อสร้างถึงแม้จะมีพื้นที่ ในการปลูกข้าว ก็ต้องมีการถมดินและมีขั้นตอนหลายขั้นตอน ที่จะอยู่จะมีการ ดำเนินการก่อสร้าง ในพื้นที่ของบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ก็ยังมีบริเวณก่อสร้างและ โครงการที่ ๒๒ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทรงแฉมเปญ หมู่ที่ ๔ ในปี ที่ ดำเนินการ ปี ๒๕๖๕ แคะโครงการ ๒ โครงการก็น่าจะครอบคลุมทั้งหมู่บ้านแล้ว แต่ ในแผนใน ปี ๒๕๖๕ ก็มีการดำเนินการก่อสร้างประปาอีกโครงการหนึ่ง ตรงนี้ถือว่า ไม่สอดคล้องกับจำนวนประชากรและจำนวนประปา ของบ้าน หมู่ที่ ๔ ถือว่ามี ประปาจำนวน ๒ ตัวแล้ว ตรงนี้ถ้าถือว่าได้ทำการดำเนินการแล้วก็อยากให้มีการตัด โครงการนี้ออก พอดูแล้วเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ที่ หมู่ที่ ๔ จะมีการขยายจำนวน คร้วเรือน อีก ๑๐๐ กว่าหลังคาเรือน ไม่จำเป็นที่จะต้องก่อสร้างระบบประปาเพิ่มอีก ๑ ตัวของหมู่บ้าน เพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นผลกระทบถึงแม้จะมีกำหนดไว้ในแผน แผลเดียวกับการประเมินองค์กร ในการดำเนินการตามแผน ๑๐๐ กว่าโครงการ ทาง เราได้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวบ้านไปเท่าไร ตรงนี้ถือว่า จะมีเปอร์เซ็นต์ในการเปรียบเทียบ ตรงนี้ก็ถือว่าตัดโครงการที่ ๒๒ ออกไป
- ประธานสภาฯ - ขอเชิญท่านปลัด
- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จริงๆแล้วเรื่องของลานตากข้าว ใน ประชาคม กระผมได้มีการพิพากษาให้ทางชาวบ้านให้ฟัง ตรงนี้ก็ยังมีโครงการนี้เข้ามา อยู่ ตรงนี้กับผมก็อยากจะเรียนในที่ประชุมเกี่ยวกับยุคนี้ การตากข้าวมันมีน้อย เพราะปัจจุบันใช้รถอู่ข้าวซึ่งไม่จำเป็นต้องตากก่อนจำหน่าย สามารถนำใส่รถลาก ข้าวเพื่อไปขายได้เลย ๑. ในเรื่องของสถานที่ ๒. ระดับความคุ้มค่า ก็สามารถจาก ตรงนั้นหน่อยตรงนี้หน่อยก็เหมือนกับในพื้นที่ของหมู่ที่ ๔ ก็ใช้งบประมาณของไทย นิยม ตอนนี้ได้มีการเก็บค่าผ้าลานตากข้าวหลังคาละ ๑๐ บาท ตรงนี้แหละความคุ้มค่าที่จะมาดำเนินการ ซึ่งจะต้องมีสิ่งปลูกสร้างอีกมากมาย เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีการพิจารณาว่าโครงการใดของตำบลมีการเกิดปัญหาและมีความจำเป็นที่จะต้องมีการก่อสร้างให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลปากอ่า ต้องมีการพิจารณาโครงการให้มีความเหมาะสม หมู่ที่ ๑ โครงการบางโครงการยังไม่ได้มีการก่อสร้าง ไม่ว่าจะ เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว่าจะเต็มในพื้นที่หมู่บ้าน ในการก่อสร้างลานตากข้าวของ หมู่ที่ ๑ ก็อยากให้ท่านได้มีการวิเคราะห์ หลักความคุ้มค่าและผลประโยชน์ที่จะ ได้รับ ตรงนี้ถือว่าไม่ค่อยมีเพราะปัญหาที่มีความสำคัญก็ยังมีหลายเรื่อง ก็อยากให้ ท่านได้ลองพิจารณา ดู และดูในเรื่องของงบประมาณด้วย

- ประธานสภา - ทาง ส.อบต. หมู่ที่ ๑ มีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งตรงนี้ไม่มีสถานที่ในการดำเนินการ ตรงนี้ก็น่าจะมีการจัดโครงการนี้ออก ตามที่ทางท่านนายกได้มีการนำเสนอมา ต่อไปตามที่ทางท่านนายกได้มีการนำเสนอ ข้อที่ ๒๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทรงแซมเปญ หมู่ที่ ๔ ทาง ส.อบต. หมู่ที่ ๔ มีความคิดเห็นอย่างไร
- ส.อบต. หมู่ที่ ๔ - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาทุกท่าน กระผมนายจำรอง โน ปัน สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ เกี่ยวกับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ตรงนี้ไม่ทราบว่าอยู่ในแผนของปีไหนที่นำขึ้นมาสรรจุไว้ในแผน ตอนนี้มีโครงการดำเนินการก่อสร้างในปี ๒๕๖๕ แต่ทางท่านนายกได้มีการเสนอว่ามีการตัดโครงการนี้ออก เพราะเกี่ยวกับประชากรครัวเรือนในหมู่บ้านวันที่ ๔ มีจำนวน ๑๐๐ กว่าหลัง ซึ่งประปาหมู่บ้าน ๔ มีประปาจำนวน ๒ แห่งแล้ว ตรงนี้ถ้ามีการตัดออกในครั้งหน้าจะมีการปรับแผนเพิ่มเติมหรือไม่ หรือว่าจะมีการนำโครงการอื่นขึ้นมาบรรจุไว้ในแผนแทน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ต้องให้ทางกระผมไปประชาคมมาใหม่หรือไม่ หรือว่าอย่างไร
- ประธานสภา - ตรงนี้ท่านอื่นมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้าง ในข้อ ๒๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ทางเจ้าหน้าที่ได้นำข้อมูลมาจากไหน
- นักวิเคราะห์ - ได้นำข้อมูลมาจากแผนทั้ง ๓ เล่ม นำมารวบรวมแล้วนำมาบรรจุไว้ในแผนฉบับ ทบทวน
- นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธาน ในส่วนของโครงการนี้ความเป็นไปได้แล้ว ทางสภาน่าจะพิจารณาร่วมกันดีกว่า เพราะโดยหลักความเป็นจริงระบบประปาของหมู่ที่ ๔ มีพร้อมอยู่แล้ว แต่ต้องมีการย้อนไปส่วนของการประชาคมของหมู่บ้านก็คงจะไม่ใช่ เพราะจะได้มีการพิจารณาตามหลักความเป็นจริงดีกว่า ถ้าไม่มีระบบประปาหมู่บ้าน และทางชาวบ้านมีความเดือดร้อน ก็จะมีการประชาคมและนำเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างระบบประปามาบรรจุไว้ในแผนแต่ตรงนี้กระผมไม่เห็นด้วย เพราะตรงนี้ก็ถือว่ามีการผ่านขั้นตอนตรงนั้นมาแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของสภาได้มีการพิจารณาร่วมกัน
- ประธานสภา - ก็ขอให้ทางสภาได้มีการพิจารณาร่วมกัน ในข้อที่ ๒๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ ขอเชิญทุกท่านได้อภิปรายร่วมกัน ฉะนั้นในการพิจารณาตรงนี้ในข้อที่ ๒๒ กระผมคงจะขอมติว่าจะให้มีการตัดโครงการนี้ออกหรือไม่ ก็ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาด้วยว่าจะให้มีการตัดโครงการนี้ออกหรือไม่ ยากสอบถามทางท่านเลขา ว่าตรงนี้มีมติขอมติได้หรือไม่
- ปลัด อบต. - ขออนุญาต มีการชี้แจงเพิ่มเติมและทำความเข้าใจ ในเรื่องของแผนเป็นเรื่องของการกำหนดการแก้ไขปัญหา ในเรื่องของการแก้ปัญหาไปแล้วก็ต้องมีการตัดโครงการออก ตรงนี้มีมติตัดเพราะอะไร เพราะได้มีการตอบสนองความต้องการของพี่น้องชาวบ้านของหมู่ที่ ๔ และได้มีการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว และถ้าได้มีการกำหนดไว้ในแผนก็ถือว่าปัญหายังไม่ได้มีการแก้ไข และเกินความจำเป็นของหมู่บ้าน ตรงนี้

หมู่บ้านของหมู่ที่ ๔ ก็ถึงว่ามีความเพียงพอ เกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ำแต่ขาดการบริหารจัดการที่ดี ช่วงนี้ก็ถือว่าต้องเป็นการบริหารภายในหมู่บ้าน แต่ปัญหาที่แท้จริงก็คือน้ำ แต่ปัจจุบันระบบน้ำถือว่าอยู่ในระดับดีแล้ว เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมาพิจารณาตรงนี้ ตรงนี้ไม่สามารถพิจารณาว่าจะนำโครงการไหนมาแทนต้องนำปัญหาอื่นที่อยู่ในแผนมาดำเนินการ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์อื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นยุทธศาสตร์นี้ เพราะตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งปลูกสร้างโครงการในยุทธศาสตร์นี้ ไม่ว่าจะ เป็นโครงการก่อสร้างใด ๆ ก็แล้วแต่ที่มีการเข้าซื้อแต่ยังไม่ได้ดำเนินการแต่นำขึ้นมาดำเนินการใหม่ตรงนี้เป็น การแก้ปัญหาไปแล้ว ก็คงต้องมีการระงับตรงนี้ トラบใดที่ทาง หมู่ที่ ๔ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ ตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องของอนาคต ภายภาคหน้า แต่ ณ ปัจจุบันปัญหาได้มีการแก้ไข ตรงนี้ก็ถือว่าต้องมีการตัดโครงการนี้ออก

- ประธานสภาฯ - ตรงนี้ก็ถือว่าตัดโครงการนี้ออก ในข้อที่ ๑๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตรงนี้ก็ไม่ต้องการอภิปราย ก็ถือว่าข้อนี้ตัดออกจากแผนไปเลย มีท่านใดจะถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ขออนุญาตในนามของหมู่ที่ ๒ ในแผน กระทบ จำไม่ได้ว่าอะไรฉบับที่เท่าไร แต่ได้มีการรวบรวมไว้ฉบับทบทวนตรงนี้ ดูเหมือนจะ ตกหล่นไปเกี่ยวกับโครงการถมดินลูกรังหน้าลานฉาปนสถาน หมู่ที่ ๒ ตรงนี้ไม่มีระบุในแผน แต่ในฉบับที่ ๓ ได้มีการบรรจุไว้ แต่ในเล่มนี้ดูแล้วยังไม่มี ของหมู่ที่ ๒
- นักวิเคราะห์ฯ - ตรงนี้เป็นโครงการถมดินลูกรังหน้าลานฉาปนสถาน หมู่ที่ ๒
- ประธานสภาฯ - ขอให้มีการบรรจุไว้ในแผนตรงนี้ด้วย เพราะอยู่ในแผนฉบับที่ ๓ แต่ตอนนี้รวมเรื่องนี้อยู่ในเล่มเดียว
- นักวิเคราะห์ฯ - ยังไงกับผมก็จะอธิบายในส่วนของแผนฉบับที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ทั้ง ๓ เล่ม จะมีทั้งโครงการที่มีการดำเนินการแล้วและโครงการที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการ สำหรับโครงการที่มีการดำเนินการแล้วก็จะมีการตัดออก และ ในส่วนของแผนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ได้มีการทำประชาคมใหม่ นำมากระจายในปี ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๕ เพราะฉะนั้นโครงการที่มีการผ่านมาแล้วในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่มีการดำเนินการแล้ว จะไม่มีอยู่ในเล่มนี้ ก็ไม่ทราบว่าทางหมู่บ้านมีความจำเป็นต้องการหรือไม่ ตอนนี้ผมไม่ทราบ
- ประธานสภาฯ - ตรงนี้ในแผนฉบับที่ ๓ บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๒ ตอนนี้อยู่ยังไม่หมดปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ก็มีความต้องการและมีความจำเป็น อย่างให้มีการบรรจุไว้ในแผน
- นักวิเคราะห์ฯ - ตรงนี้ถือว่าอยู่ในงบประมาณไหน
- ประธานสภาฯ - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ก็ขอให้ช่วยบรรจุไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โครงการถมดินลูกรังหน้าลานฉาปนสถาน หมู่ที่ ๒ ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการต่อ

- นักวิเคราะห์ฯ - ตรงนี้ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ทางที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่หรือมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ เพราะถ้าไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมก็จะมีกรอบภายในยุทธศาสตร์อื่น
- นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธาน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สรุปแล้วก็คือโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตตากข้าวหมู่ที่ ๑ ลำดับที่ ๔ ได้มีการตัดออกจากแผน และเพิ่มเติมโครงการถมดินลูกรังหน้าลานฉาบสถานที่ หมู่ที่ ๒ และตัดในส่วนของโครงการที่ ๒๒ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ เพื่อที่จะไม่ต้องทำการย้อนกลับมาอีกครั้ง
- ประธานสภาฯ - จากการตัดโครงการ การเพิ่มเติมตรงนี้ ทางที่ประชุมมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่
- นักวิเคราะห์ฯ - เรียนที่ประชุมอีกครั้งขออนุญาตดำเนินการต่อ หน้าที่ ๔๘ เป็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ๒.๑ แผนงานการศึกษา

เอกสารแนบหน้า ๔๘ -๕๒

- นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธานอีกครั้งหนึ่ง อยากจะสอบถามทาง ผอ. กongsang เกี่ยวกับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงเรียนผู้สูงอายุ ตรงนี้จะต้องอยู่ในส่วนของ ยุทธศาสตร์ ๑ ใช่หรือไม่
- ผอ. กongsang - ตรงนี้ก็ไม่ทราบ ว่าอยู่ในยุทธศาสตร์ที่เท่าไรแต่ตรงนี้ได้มีการประมาณการ
- นายก อบต. - นักวิเคราะห์ไม่ทราบว่าโครงการนี้อยู่ในยุทธศาสตร์ที่เท่าไร
- นักวิเคราะห์ - ตรงนี้อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีการแก้ไขระดมขอผ่านตรงนี้
- ประธานสภาฯ - ก็ขอให้ช่วยดูเกี่ยวกับโครงการทาง ๒๘ โครงการด้วย ถ้ามีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมก็ขอให้มีการอภิปราย ตามที่ทางนักวิเคราะห์และมีการ ดำเนินการต่อ
- นักวิเคราะห์ - ขออนุญาตดำเนินการต่อ หน้า ๕๓ ๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ

เอกสารแนบ ๕๓

- นักวิเคราะห์ - เกี่ยวกับโครงการที่ ๗ สืบสานงานจัดงานประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
ปีใหม่เมือง เปลี่ยนเป็นโครงการที่ ๑๖ หน้า ๕๐ เปลี่ยนเป็นโครงการ เรียนรู้สืบสาน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ประธานสภา - เกี่ยวกับโครงการประเพณีลอยกระทงด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาทปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ตรงนี้งบประมาณเหลือ ๑๐,๐๐๐ บาท
- นักวิเคราะห์ - ตรงนี้มีการกำหนดตามในแผน พัฒนาท้องถิ่น หรือจะมีการแก้ไขก็สามารถ
ดำเนินการได้ ตามที่ประชุมได้มีการพัฒนา
- นายก อบต. - จริง ๆ แล้ว เจ้านี้ถือว่ามีงบสอดคล้องกับหรือไม่ก็บอกว่ามีการตั้งงบประมาณไว้
๑๐,๐๐๐ บาท ตัวนี้ถือว่าไม่สอดคล้องตามความเข้าใจในการเข้าร่วมประชุมหารือ
ว่าจะมีการจัดประเพณีลอยกระทง และก็คงไม่มีการดำเนินการจัดบ้างปีถ้ามี
กิจกรรมเข้ามาในหมู่บ้านเยอะ ในส่วนของผู้นำท้องถิ่นที่ไม่อยากจัดกิจกรรมในระดับ
ที่มันใหญ่โตแต่ถ้าบางปีที่มีมีการจัดงานประเพณีลอยกระทง และอยู่ในช่วงของ
กิจกรรมในหมู่บ้านไม่ค่อยมี ทางผู้นำท้องถิ่นก็อยากจะจัดกิจกรรมประเพณีลอย
กระทงถ้าถึงเวลานั้นมีการจัดทางด้านงบประมาณหรือมีการโอนงบประมาณ
ค่อนข้างยากและไม่สอดคล้องถ้ามีการจัดงานประเพณีลอยกระทงโดยมีการประกวด
กระทงใหญ่หรือมีการจัดงานประเพณีต้องใช้งบประมาณหลักแสนหากคุณทราบ
ว่าคุณได้มีการกำหนดไว้ในแผนเพียงหนึ่งหมื่นบาทแต่การจัดกิจกรรมประเพณี ที่
แท้จริงโดยใช้งบประมาณหลักแสนตรงนี้ถือว่าไม่สอดคล้องแต่ถ้าจัดงบประมาณไว้
ในแผนปีละ ๘๐,๐๐๐ บาทหรือ ๑๐๐,๐๐๐ แต่ถ้าจัดกิจกรรมแต่ใช้งบประมาณ
๑๐,๐๐๐ บาทก็จะดูเหมาะสมกว่าใน เมื่อคุณมีแผนแต่มีการกำหนดงบประมาณไว้
แค่ ๑๐,๐๐๐ บาทแต่ในการจัดกิจกรรมจริงๆ ใช้งบประมาณหลักแสนกับถ้าคุณตั้ง
งบประมาณไว้ในแผน ๑๐๐,๐๐๐บาท แต่คนได้จัดกิจกรรม เพียง ๑๐,๐๐๐ หรือ
๒๐,๐๐๐ บาท อย่างหลังน่าจะเหมาะสมกว่าตรงนี้ในมุมมองของกระผมแล้วก็ถือ
โอกาสฝากประสานทางหมู่ที่ ๕ พอดีในวันนั้นประธานผู้สูงอายุตำบลได้เป็นปัญหา
ผู้สูงอายุที่ ๕ มีการสอบถามว่าทางท่านนายกถ้าของงบประมาณจะส่งน้ำพระทัย
ครับผมได้มีการชี้แจงว่าการของงบประมาณมาอุดหนุนเกี่ยวกับประเพณีในส่วนของ
พระเจ้าทันใจกำลังได้มีการก่อสร้างขึ้นมาและในส่วนของบ้านแม่ผาง หมู่ที่ ๕ ยังไม่มี
การจัดประเพณีสงกรานต์พระเจ้าทันใจหรือมีการจัดกิจกรรมประเพณีต่อเนื่องมาตรงนี้
ไม่ทราบว่ามีการจัดตั้งงบเพื่อดำเนินการได้หรือไม่แต่ในแผนก็ไม่มีบรรจุไว้ไม่
ทราบว่าในวันที่มีการประชุมทางประธานผู้สูงอายุบ้านหมุน ถ้าได้มีการนำเสนอในที่
ประชุมหรือไม่
- ปลัด อบต. - ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ที่มีการสืบสานต่อ ๆ กันมาตรงนี้ต้อง
ให้ทางจังหวัดได้มีการประกาศว่าการสงกรานต์และถ้าทันใจนี่คือวัฒนธรรมที่มีการสืบ
ต่อ ๆ กันมาในแต่ละปี มีโครงการประเพณีสงกรานต์ธาตุสมัยก่อนมีแค่ ๒ พระธาตุ
แต่ตอนนี้ได้มีการแจ้งทางวัฒนธรรมจังหวัดโดยที่สามารถจัดได้มีอยู่ ๔ วัดแยกกัน

บ้านแม่ผิง ทางวัฒนธรรมจังหวัดต้องมีการประกาศประเพณีตรงนี้ถือว่าเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดกันมาต้องมีการประกาศและมีการทำหนังสือแจ้งเตือนให้ผมยังไม่สามารถดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระเจ้าทันใจได้

- นักวิเคราะห์ฯ - ดังนั้นประเพณีลอยกระทงจะเพิ่มงบประมาณหรือไม่
- นายก อบต. - ฉะนั้นตั้งงบประมาณไว้ที่ ๘๐,๐๐๐ บาทเหมือนปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาทถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของอนาคต
- นักวิเคราะห์ฯ - สรุปแก้เป็นงบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาททั้ง ๓ ปี
- ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นมีความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ตั้งงบประมาณไว้สูงก่อน ในที่ประชุมมีเพิ่มเติมหรือไม่ถ้าไม่มีก็คงจะตามที่ทางนายกได้มีการนำเสนอโดยเพิ่มงบประมาณทั้ง ๓ ปีเป็น ๘๐,๐๐๐ บาท ก็แก้งบประมาณไปตามนี้
- นักวิเคราะห์ฯ - ขออนุญาตแก้ไขโครงการที่ ๔ และโครงการที่ ๕ ตรงนี้โครงการน่าจะมีการเข้า ต้องมีการตัดออก ๑ โครงการ
- ปลัด อบต. - ขออนุญาตท่านประธานครับผมขอย้อนในเรื่องของหน้า ๔๙ แผนงานการศึกษาข้อ ๑๐ โครงการวันเด็กแห่งชาติ มีเหตุผลอย่างไรสามารถชี้แจงได้หรือไม่ว่าจะจัดทำโครงการหรือไม่จัดทำเพราะไม่ได้มีการกำหนดงบประมาณทั้ง ๓ ปีหน้าที ๔๙
- นักวิเคราะห์ฯ - พอดีทางรองปลัดรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาได้มีการแจ้งให้ตัดงบประมาณออก
- นายก อบต. - สาเหตุเพราะอะไร
- นักวิเคราะห์ฯ - ตรงนี้ก็ไม่ทราบเหตุผลเหมือนกัน
- ประธานสภาฯ - ก็ต้องรบกวนเจ้าหน้าที่ได้มาตอบคำถามเกี่ยวกับการระบุที่จะไม่ตั้งงบประมาณไว้ทั้ง ๓ ปีเพื่อที่จะ อภิปรายถึงเหตุผลที่ไม่ได้มีการจัดตั้งงบประมาณไว้
- นักวิเคราะห์ฯ - เพราะกระผมได้ข้อมูลมาแต่ทางกองการศึกษาได้มีการจัดส่งให้ก็ได้ดำเนินการตามที่ได้รับข้อมูลมา ก็รบกวนเจ้าหน้าที่กองการศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาอธิบายให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง
- ปลัด อบต. - ขออนุญาตท่านประธานครับผมขอย้อนหลังเรื่องของเคหะชุมชนผมอยากให้ทุกท่านสังเกตว่าฅาปนสถานของหมู่ที่ ๑๑ ใช้งบประมาณสูงกว่า หมู่ที่ ๕ ระหว่าง ๗๒๐,๐๐๐ บาท กับ ๖๐๐,๐๐๐ บาท อยากจะสอบถามว่างบประมาณที่แตกต่างกันเกิดจากอะไรมีข้อจำกัดในพื้นที่หรือเพราะสาเหตุอื่นซึ่งบ้านหมู่ที่ ๕ บ้านแม่ผิงเป็นพื้นที่ใหญ่แต่พื้นที่ฅาปนสถานสระแก้วจะให้อธิบายใช้เหตุผลอะไรในการคำนวณว่าบ้านให้ผมใช้งบประมาณแค่ ๖๐๐,๐๐๐บาท บ้านหมู่ที่ ๑๑ ใช้งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ผอ. กองช่าง - ขออนุญาตสอบถามไม่ทราบว่าในข้อ ไหน

- นายก อบต. - ท่านประธานกรรมได้มีการทวงดิงสมัยผอ. กองช่างนพรัตนกรรณา แล้วตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ทาง ผอ.กองช่าง และกรรมได้มีการทวงดิงที่จะนำแบบแปลนของหมู่ที่ ๒ เป็นต้นแบบในการก่อสร้างของแต่ละหมู่บ้านทั้งหมด คุณจะทราบได้อย่างไรว่าแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นที่การใช้งานหรือพื้นที่ในการก่อสร้าง ท่านได้มีการสำรวจหรือไม่ ว่ามีการสอดคล้องกับพื้นที่หรือไม่ และสอดคล้องกับงบประมาณตรงนี้ได้กำหนดว่าในแต่ละหมู่บ้านจะมีประชากรมากหรือน้อยตรงนี้มองแล้วถือว่าไม่ถูกต้องต้องดูให้ครอบคลุมไม่ใช่แค่ตั้งงบประมาณหลัก ๗๒๐,๐๐๐ บาท ทุกหมู่บ้านก็ยังไม่ถูกต้อง กรรมได้ทวงดิงไปแล้วทางนักวิเคราะห์ก็คงก็จะนำงบประมาณเดิมในแผนฉบับที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ นำมาใช้ในแผนฉบับทบทวน
- ผอ. กองช่าง - ตรงนี้ก็ไม่ได้อยู่ในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นราคาเดิมที่มีการยกมา
- นายก อบต. - ตรงนี้ก็คงจะเป็นในส่วนของงบประมาณเดิมในส่วนของการกำหนดงบประมาณ กรรม ให้สำรวจให้สอดคล้องกับพื้นที่และประชากรในหมู่บ้านไม่ใช่มีการตั้งงบประมาณ๗๒๐,๐๐๐ บาท เหมือนหมู่ที่ ๒ ก็ไม่สามารถตั้งในงบประมาณนี้ได้ในส่วนของสุสานหนองกว้างใช้งบประมาณแค่ ๕๕๐,๐๐๐ บาท เพราะแต่ละพื้นที่ไม่เท่ากันอยากจะทำและร่วมกันพิจารณาว่าจะมีการกำหนดงบประมาณสักเท่าไร และตั้งงบประมาณไว้ขนาดไหน
- ประธานสภาฯ - ก็คงจะมีการพิจารณาแก้ไขงบประมาณร่วมกันตรงนี้เลยหรือว่าจะมีการสำรวจพื้นที่
- ผอ. กองช่าง - ถ้าจะมีการกำหนดงบประมาณให้มีความใกล้เคียงก็ต้องมีการสำรวจพื้นที่ในการก่อสร้างเพราะยังไม่ทราบว่าอาคารที่ต้องการและของหมู่บ้านต้องการอาคารลักษณะไหนแบบไหนสูงต่ำกว้างยาวจะไม่เท่ากันต้องทราบเกี่ยวกับข้อมูลในพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่มีความต้องการก่อสร้างในการกำหนดเกี่ยวกับการก่อสร้างเป็นงบประมาณเดิมทั้งสิ้น ถ้าหากมีการติดใจเรื่องงบประมาณทางนี้ฉันขอเวลาในการสำรวจพื้นที่สามารถกำหนดราคาได้
- ประธานสภาฯ - ตรงนี้ก็มีกำหนดงบประมาณที่ใกล้เคียงไว้ก่อน
- นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธานกรรมไม่ทราบว่าเอกสารมีกี่ฉบับ แต่พอดูในฉบับนี้ กำหนดงบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ที่ ๓ มีการกำหนดงบประมาณไว้ ๔๕๐,๐๐๐ บาท แต่เล่มนี้ งบประมาณได้มีการแก้ไขหรือไม่ฉบับแรกที่ได้มีการจัดเตรียมเอกสารไว้ให้ เพราะทางรองนายกได้มีการนำเอกสารมาให้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเอกสาร และผมได้มีการแจ้งในที่ประชุม นอกรอบว่างงบประมาณให้มีการสอดคล้องกับงบประมาณคือไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทในแต่ละปีต่าง ๆ แม้แต่อาคารหรือการก่อสร้างอื่น ๆ แล้ว ต้องดูงบประมาณเป็นหลักให้มีความสอดคล้องในการดำเนินการ กรรมก็ไม่ทราบว่าได้มีการกำหนดอย่างไร เพราะเอกสารบางโครงการก็เป็นปัจจุบันและบางโครงการก็ไม่ใช่ปัจจุบัน เพราะบางโครงการก็ยังเป็นงบประมาณเดิม

- ประธานสภาฯ - ไม่ทราบว่าจะทางเจ้าหน้าที่ใช้เอกสารเล่มใดฉบับใด
- นักวิเคราะห์ฯ - ตอนนี้มีเอกสารเพียงเล่มเดียว โครงการก่อสร้างประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท และ ๔๕๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๖๓ ไม่มีของหมู่ที่ ๕ ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ประมาณ ปี ๒๕๖๔ ตามที่ทางท่านนายกได้มีการนำไปเมื่อสักครู่ตรงนี้คือข้อมูลในแผ่น แก่ก็ได้นำข้อมูลมาใส่เพิ่มเติมในแผ่นฉบับนี้อีกหนึ่งโครงการอยู่ หน้าที่ ๔๔ โครงการ ที่ ๔๐ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ฌาปนสถานหมู่ที่ ๑๑ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- นายก อบต. - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามความเข้าใจกับผมได้นำเรียน ไปแล้วให้มีการกำหนด งบประมาณหมู่บ้านละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามความเป็นจริง ก็ขอฝากทางผอ. กองช่างไปดูในส่วนของรูปแบบในส่วนของอาคาร ประมาณในการดำเนินการไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยเท่าไร
- นักวิเคราะห์ฯ - ขออนุญาตตามที่ประชุมก็จะให้ทาง ผอ.กองช่าง ได้ไปสำรวจและนำราคามา เพิ่มเติมตรงนี้อีกครั้งหนึ่ง
- นายก อบต. - ถ้ากรณีให้ทางช่างได้สำรวจเกี่ยวกับราคา ต้องให้ทางสภาได้พิจารณาอีกครั้ง หรือไม่ หรือต้องมีการกำหนดงบประมาณ ๕ ๐๐,๐๐๐ บาท ไปเลย ก็คือไม่ให้เกิน งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพราะตรงนี้ก็เป็นการประมาณการเกี่ยวกับ งบประมาณ ถ้ามีการดำเนินการงบประมาณในข้อบัญญัติก็ต้องตรงกับการประมาณ การอยู่แล้ว
- ผอ.กองช่าง - ขออนุญาตที่ประชุมการที่จะบรรจุเกี่ยวกับงบประมาณในแผนการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ ต้องทราบเกี่ยวกับความต้องการของแต่ละหมู่บ้าน ว่าต้องการ เกี่ยวกับการก่อสร้างเพื่อสำหรับอะไร และในส่วนของหมู่ที่ ๑๑ ต้องการอาคารทรง สูงเพื่อที่จะวางสำหรับโรงศพ วางพวงหรีด และไว้สำหรับถ่ายภาพ สำหรับ งบประมาณสูง สำหรับของหมู่ที่ ๓ ต้องการอาคารทรงเตี้ยสำหรับแขกที่มาในงาน ราคาสำหรับสองอาคารนี้ก็ต่างกันอยู่แล้ว สำหรับ ผอ.กองช่าง ในส่วนของการ ประมาณการตรงนี้ไม่อยากตั้งงบประมาณไว้ที่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยากให้มีการ ก่อสร้างตามราคาจริง เพราะในเล่มแผนทั้งหมดเรายังไม่ได้มีการไปดูในส่วนของ งบประมาณจริง แต่ถ้าจะให้มีการกำหนดการประมาณการเกี่ยวกับราคาไว้ก่อน ก็ ต้องดูก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างต้องการก่อสร้างเพื่ออะไร ขนาดโครงสร้าง ขนาดไหนเพราะถือว่าราคาจะไม่เท่ากัน ตามที่ทางท่านนายกถามทาง ผอ. มีความ คิดเห็นว่า หมู่ที่ ๑๑ กำหนดในแผนไว้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท แต่ดำเนินการจริง ๆ แล้ว อาจจะใช้ในแผน หากทางนายกได้มีแนวคิดที่กำหนดงบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้สามารถปรับได้เพราะถือว่าการประมาณการ และนำ งบประมาณจริงเข้าสู่ข้อบัญญัติ สำหรับกำหนดไว้ในแผนสามารถกำหนดไว้สูงต่ำได้ เพราะไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดให้พอดีกับงบประมาณขนาดนั้น จริง ๆ แล้ว จุดประสงค์หลักอยากจะทราบว่าหมู่บ้านต้องการศาลาทรงไหน ขนาดไหน เพื่อ

อะไร ตรงนี้ก็เป็นการประมาณการที่จะต้องตั้งไว้ในแผน เกี่ยวกับงบประมาณจริงก็ ต้องมีการนำสู่ข้อบัญญัติ ถ้าทางท่านนายกมีนโยบายว่าไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นำ ประมาณการมาคำนวณอีกครั้งถ้าหากคำนวณให้อยู่ในประมาณนี้

นายก อบต.

- ตรงนี้กระผมก็เข้าใจแต่ถ้าไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับราคาตรงนี้ จะต้องให้ทางสภา พิจารณาอีกครั้งหรือไม่ แต่ถ้าได้มีการกำหนดไว้ว่าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๑ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ในการดำเนินการจริงใช้งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ก็แล้วแต่แต่เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณในแผนต้องมีการสรุปภายใน วันนี้ เพราะแบบนั้นต้องให้ทางสภาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ตอนนี้อยู่ที่ว่าราคา เกี่ยวกับการตั้งงบประมาณยังไม่นิ่ง ดังนั้นสรุปแล้วเพื่อให้ผ่านที่ประชุมสภาในวันนี้ ก็คงจะมีการกำหนดงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ก่อน หรือว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท ก็แล้วแต่ แต่ในปี ๒๕๖๓ กระผมก็ได้มีการชี้แจงเบื้องต้นแล้วข้อเท็จจริงคือการ กำหนดไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยู่แล้ว ตรงนี้ก็กำหนดไว้ในแผนเลย ๕๐๐,๐๐๐ บาท

ประธานสภา

- เรียนเชิญทางท่านปลัด

ปลัด อบต.

- เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามหลักการและข้อสังเกตตรงนี้ในเรื่องของงบประมาณ เพราะว่าหลักการใช้ ประโยชน์ตามที่ ทาง ผอ.กองช่าง ได้กล่าวเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของหมู่บ้าน ฌาปนสถานถือว่าการใช้ประโยชน์เหมือนกันหมด ในเรื่องของรูปแบบการ ออกแบบตรงนี้คือที่นั่งสำหรับพระสงฆ์ทำพิธีและศาลาสำหรับไว้ศพ ในส่วนของทำ พิธีก็จะมีทางชาวบ้านนั่งร่วมส่วนหนึ่งเป็นศาลาทรงขวาง และศาลาทรงเข้าหาเมรุ ทรงสูงไว้สำหรับพักศพ ตรงนี้ก็ต้องมามองว่าตามที่กระผมได้มีการตั้งข้อสังเกตในข้อ ที่ ๔๐ ของหมู่ที่ ๑๑ และข้อที่ ๒๖ ของหมู่ที่ ๕ อยากทราบว่าทำไมราคาถึงมีความ แตกต่างกัน ตรงนี้น่าสนใจไหนมากำหนดหรือมีข้อจำกัดด้านพื้นที่ที่จะต้องจำกัด งบประมาณของหมู่ที่ ๕ โดยมีการตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ชาวบ้านหมู่ที่ ๑๑ กำหนด งบประมาณไว้ ๗๒๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้จะมีการปรับงบประมาณอย่างไรให้มีความ เหมาะสม การใช้ประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วหมู่ที่ ๕ ใช้ประโยชน์เยอะกว่าเกี่ยวกับการ รองรับ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่การก่อสร้างนำมาคำนวณตรงนี้ ตรงนี้ งบประมาณต่างกันแสนกว่าบาท ซึ่งต่างกันที่หมู่บ้านเล็กและหมู่บ้านใหญ่ แต่ หมู่บ้านเล็กกลับได้งบประมาณมากกว่า จะต้องมีการออกแบบโครงสร้างที่จะต้อง ใช้ งบประมาณที่สูงกว่าหรือไม่ ตามที่ทางท่านนายกได้มองถึงการปรับในส่วน ของ งบประมาณ เราก็จะต้องมาพิจารณาว่าสมควรที่จะมีการดำเนินการอย่างไร เพื่อให้มีการออกแบบให้มีความเหมาะสมสำหรับทุกหมู่บ้าน โดยมีการกำหนดว่า ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินการเท่าไร ของหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ได้มีการก่อสร้าง โดมทรงใหญ่หรือไม่ ถ้ามองง่าย ๆ คือตรงนี้ก็ถือว่างบประมาณมีการใช้ดำเนินการ ก่อสร้างสูง ต้องหารือร่วมกันว่าจะดำเนินการอย่างไร ตรงนี้ก็ต้องมีการดำเนินการให้ มีความเหมาะสม ทางสภาจะมีการร่วมพิจารณาอย่างไรให้มีความเหมาะสมตั้งแต่

เรื่องของโครงสร้าง เหมาะสมในเรื่องของการกำหนดงบประมาณในการดำเนินการได้ ในเรื่องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับงบประมาณในข้อบัญญัติจะต้องมีการกำหนดให้ตรงแผนหมด ตรงนี้ก็ต้องมีการประมาณการใหม่แต่ต้องไม่มีควรมีกำหนดงบประมาณห่างกันเกินไป แต่ตรงนี้การก่อสร้างตรงนี้เป็นประเภทเดียวกัน แต่การใช้งบประมาณมีความแตกต่างกัน แต่ถ้าตามข้อบัญญัติมีการประมาณการใหม่ ก็ต้องมีการกำหนดงบประมาณใหม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ตรงนี้ก็ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณ ถ้ามีการกำหนดเยอะไปแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ทางท่านนายกได้มีการกล่าวไว้ จะมีการจำกัดเกี่ยวกับงบประมาณให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริงและมีความเหมาะสม

- นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธานอีกครั้ง ตรงนี้ถือว่ากระผมได้มีการสรุปเรียบร้อยแล้ว โครงการที่ ๔๐ ของหมู่ที่ ๑๑ เพราะจะต้องมีการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ก็คือมีการตั้งงบประมาณไว้ที่ ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ของบ้านหมู่ที่ ๕ ก็คงงบประมาณเดิมคือ ๖๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ตามเดิม เพราะเป็นการดำเนินโครงการในปีงบประมาณถัดไป แต่งบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้สมัย ผอ.กองช่างคนเดิมแล้วที่มีการตั้งงบประมาณไว้ ทางนักวิเคราะห์ฯ ก็คงจะมีการนำงบประมาณเดิมมาใส่ในแผนเลย โดยไม่ได้คำนึงถึงหมู่บ้านเล็กหรือหมู่บ้านใหญ่ ก็น่าจะมีการสรุปตรงนี้แล้ว ดังนั้นจากงบประมาณ ๗๒๐,๐๐๐ บาท ก็ปรับลดคงเหลือ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ก็ถือตามนี้ ในกรณีของการกำหนดงบประมาณวันเด็กแห่งชาติ ก็จะได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกองการศึกษาได้ทำการชี้แจงต่อที่ประชุม
- นักวิชาการศึกษา - ขออนุญาตที่ประชุม ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับการกำหนดงบประมาณ พอดีวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการกำหนดงบประมาณไว้ปีละ ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งโดยการกำหนดการจัดงานต้องมีการจัดงานวันเด็กให้ตรงกับวันจริง ซึ่งจาก ๒ ปี ที่ผ่านมาทาง อบต.ปากอ่ดำ ไม่ได้จัดกิจกรรมวันเด็กและที่ไม่ได้จัดงานวันเด็กเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ทั้ง ๒ โรงเรียน ปกติการจัดงานก็จะมีการจัดงานให้กับเด็กในโรงเรียนตั้งแต่วันศุกร์ และพอวันเสาร์ส่วนใหญ่รวมทั้งสภาเด็กและเยาวชนไม่มีความต้องการจัด เพราะความต้องการคือจะร่วมงานวันเด็กในเมืองเกี่ยวกับงบประมาณตรงนี้ถ้าเราจัดงาน การมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมก็จะมีจำนวนน้อย ถ้ามีการจัดงานก่อนวันธรรมดาก็ถือว่าไม่สามารถจัดงานได้ ดังนั้นทางกองการศึกษาก็ได้มีการปรึกษากันแล้วว่างบประมาณในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติก็จะมีแล้ว แต่งานวันเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็จะนำงบประมาณนี้ไปพัฒนาในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนำไปกำหนดงบประมาณการจัดงานกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโครงการสายใยรักก็จะมีทดแทนในส่วนของตรงนี้ไป ในส่วนของเชิญในส่วนของเยาวชนร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องของอนาคต ตรงนี้ทางกองการศึกษาก็มีความคิดเห็นแบบนี้

- นายก อบต. - ตรงนี้ถือว่าเป็นแนวความคิดในเชิงปฏิบัติ ในส่วนตรงนี้เป็นในส่วนของแนวทางนโยบาย และจะทราบได้อย่างไร ถ้าเกิดคนใหม่มาดำรงตำแหน่งและแผนพัฒนาท้องถิ่นใช้งบประมาณถึงปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถ้ามีการกำหนดในแผนจะมีการจัดกิจกรรมหรือไม่มีการจัดกิจกรรมก็ได้ แต่ถ้าไม่มีบรรจุไว้ในแผนแล้วไปจัดกิจกรรม ก็ไม่สามารถดำเนินการได้ แล้วถ้าเกิดปีถัดไปอยากจัดกิจกรรมแล้วคุณจะทำอย่างไร ตรงนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องเพราะยังงั้นในแผนก็ต้องมีงบประมาณกำหนดไว้จึงจะสามารถดำเนินการได้ เพราะตรงนี้ก็ถือว่ามีการปฏิบัติตามตลอดและไม่มีผลกระทบถ้ากำหนดไว้ ก็มีการกำหนดงบประมาณไว้การกำหนดงบประมาณตรงนี้คือการกำหนดตามแนวทางปฏิบัติ แต่ต้องดูเกี่ยวกับการกำหนดตามแนวนโยบายด้วย เพราะตรงนี้ในปีไม่จัดกิจกรรมงานวันเด็กแต่ในปีถัดไปอาจจะมีการจัดกิจกรรมวันเด็กก็ได้ ก็เหมือนกับงานลอยกระทงก็ต้องมีการกำหนดงบประมาณไว้แต่จะจัดกิจกรรมหรือไม่ก็อยู่ที่แต่ละปีอีกครั้ง และการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ไม่มีกำหนดไว้ในแผน อย่างกรณีที่มีการส่งตัวนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน ก็ถือว่าเป็นการส่งตัวนักกีฬาเหมือนกัน ตรงนี้ถือว่าเป็นการทำโดยการดำเนินการโดยไม่มีมีการปรึกษาทางผู้บริหาร และทางท่านปลัดไม่ใช่ไปกำหนดเอง กระผมก็อยากสอบถามหากมีการขอความร่วมมือมา ให้มีการจัดส่งทีมนักฟุตบอลมาเกี่ยวกับงบประมาณก็ถือว่าไม่ได้ใช้งบประมาณน้อย ๆ จะนำงบประมาณมาจากตรงไหนซึ่งดูในแผนแล้วก็ไม่ได้กำหนดเกี่ยวกับงบประมาณไว้ ดังนั้นตรงนี้ก็คงงบประมาณไว้เกี่ยวกับการส่งตัวนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน หน้า ๕๔ ลำดับที่ ๑๑
- ประธานสภาฯ - มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ เกี่ยวกับโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ถ้าไม่มีเพิ่มเติมก็คงงบประมาณไว้คงเดิม และข้อ ๑๑ หน้า ๕๔ ยังคงไว้หรือไม่ ในที่ประชุมอภิปรายหรือไม่
- นายก อบต. - เกี่ยวกับงบประมาณตรงนี้ก็ยังคงไว้เหมือนเดิม
- ประธานสภาฯ - ก็ยังคงงบประมาณคงเดิมไว้ในข้อ ๑๑ หน้า ๕๔ ก่อนที่จะมีต่อหัวข้อถัดไปขอพักรับประทานอาหารว่าง

****พักรับประทานอาหารว่าง ๑๕ นาที**

- ประธานสภาฯ - เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการต่อ
- นักวิเคราะห์ฯ - เรียนที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง มีท่านใดเพิ่มเติมในยุทธศาสตร์ที่ ๒ เพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่ ถ้าไม่มีกระผมก็ดำเนินการในส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๓
- ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ถ้าไม่มีขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการต่อ
- นักวิเคราะห์ฯ - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

เอกสารแนบหน้า ๕๖-๕๗

- ประธานสภาฯ - ในที่ประชุมมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการต่อ
- นักวิเคราะห์ฯ - ต่อกไป ๓.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เอกสารแนบหน้า ๕๘-๖๐

- ประธานสภาฯ - ก็ขอให้ทางท่านนายกช่วยดูเกี่ยวกับโครงการด้วย เพราะมีทั้งหมด ๑๙ โครงการ ในที่ประชุมร่วมตรวจดูด้วย ถ้ามีข้อสงสัยสามารถยกมืออภิปรายและสอบถามได้ ในที่ประชุมมีเพิ่มเติมหรือไม่
- นายก อบต. - ขออนุญาตทางท่านประธานสภาฯ ขอนำเรียนชี้แจงพอดีกระผมได้มีการสอบถามทางนักพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับโครงการเกี่ยวกับผู้พิการ ผู้สูงอายุ เกี่ยวกับโครงการสายสัมพันธ์สู่ครอบครัว การแปรรูป สายสัมพันธ์สู่ครอบครัวตอนนี้ของพัฒนาสังคมส่วนใหญ่ก็คือจะไปอยู่ที่ พัฒนาสังคมดังนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณของ อบต. ปากอตำ ตอนนั้นก็ไม่ทราบว่าคุณคิดเห็นของท่านปลัดจะเป็นอย่างไร ว่าหมดนี้จะมีการตั้งไว้หรือว่าจะทำในส่วนของกระทรวงอื่นมาดำเนินการ ซึ่งที่ผ่านมาของ อบต. ปากอตำ ก็ได้งบของพัฒนาสังคมมาเกี่ยวกับอาชีพการดูแลสุขภาพสวัสดิการต่าง ๆ ก็จะได้งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก
- ปลัด อบต. - เรียนถามท่านประธานสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการบางโครงการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณที่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะมีงบประมาณบางส่วนมาสมทบ ตรงนี้จะเหมือนทางที่ท่านนายกได้กล่าวไว้หรือไม่ ถ้ามีการตัดประมาณ ๑ แสนบาท ถ้าเราไม่ได้มีในแผนแล้วสามารถของงบประมาณสนับสนุนทั้งหมดได้หรือไม่ ถ้าเราไม่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนเลย จะต้องมีการขอประมาณจากหน่วยงานภายนอกทั้งหมด ถ้าเกิดมาปีงบประมาณที่เราต้องการไม่ได้ จะขัดข้องจะเราไม่สามารถดำเนินการได้หรือไม่ แต่ต้องมีการเลือกบางโครงการ เพราะบางโครงการอย่างเช่นการแปรรูป การแปรรูปมีการแปรรูปไม่รู้ครั้งที่เท่าไรแล้ว ตอนนี้อย่างไม่เกิดประโยชน์เท่าไรนักแต่บางอย่างมันเป็นเรื่องของที่จะต้องดำเนินการพวกประเภทสมุนไพร กระผมเชื่อได้เลยว่าจะเป็นโครงการที่ สังเกตและให้ดำเนินการไปเรื่อย ๆ โดยเฉพาะโครงการของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาซึ่งพระองค์ดูแลเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพร แต่ถ้าเราไม่มีการกำหนดในเรื่องนี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เราจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ในการกำหนดงบประมาณก็ได้สูงมาก ก็ยังคงมีการกำหนดการดำเนินการหรือไม่มีการดำเนินการก็เป็นเรื่องของอนาคต
- นักวิเคราะห์ฯ - เตี่ยวรอกถามนักพัฒนาชุมชนได้เข้ามาชี้แจง เกี่ยวกับโครงการที่หายไป
- นายก อบต. - สำหรับมุมมองในส่วนของการแปรรูป น่าจะมีการงดเกี่ยวกับงบประมาณภาวนาจะมีการเพิ่มมูลค่า แปรรูปสินค้าผลิตภัณฑ์จากกล้วย เพราะว่าในแต่ละปีก็ไม่ว่าจะมีการแปรรูป อะไร แต่การอบรมเพิ่มศักยภาพ ผู้สูงอายุ กระผมก็มีความคิดเห็นว่าจะจะมีคงไว้ โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุลูกหลาน ตอนนี้อยู่ก็ถือว่ามีการถ่ายทอดเป็นรุ่น ๆ ไป ถึงแม้ปีหน้าอาจจะไม่ดำเนินการเพราะตัวนี้ถือว่าแผน ๕ ปี ยังคงคงเดิมไว้หรือไม่ สำหรับส่วนอื่นก็ยังคงมีความเหมาะสมอาจจะตัดไป แต่เกี่ยวกับรูปแบบ ของผู้สูงอายุ แต่ถ้าไม่มีการกำหนดในแผนก็จะถือว่าลำบากก็อยากให้ทางนักพัฒนาชุมชนช่วยดูด้วย
- ประธานสภาฯ - ก็จะได้ให้ทางนักพัฒนาชุมชนได้ทำการชี้แจง

นักพัฒนาชุมชน

- กราบเรียนท่านประธานสภาคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน สำหรับโครงการที่มีบรรจุในแผนที่มีการปรับปรุงและมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากว่ามีบางโครงการได้มีการดำเนินการทุกปีงบประมาณแล้ว ปีที่ผ่านมาคือ ๑๐ โครงการ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ การประเมินการติดตามงาน ตอนนี้อย่างไรไม่มีและเกิดขึ้น ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนเน้นไปในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ในการเน้นกิจกรรม ที่มีการเน้นคือ กิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มสตรี ก็นำหัวข้อหลักไปเลย ในส่วนของการที่มีการตัดออกส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจาก ได้มีการสนับสนุนงบประมาณนางบประมาณอุดหนุนจากที่อื่น เพราะในงบของ อบต. ป่าก่อดำ มีน้อย ถ้าต้องการการขอ งบประมาณเพิ่มเติม ทางอื่นด้วย เพราะทางเราได้มีการสนับสนุน โครงการจาก พมจ. หรือว่าในส่วนหน่วยงานอื่น โดยมีการของบประมาณมาเพิ่มเติมกรณีการปรับลดโครงการตรงนี้จะกลับด้านการส่งเสริม อยากรู้ด้านอาชีพ ในทุก ๆ ปี ที่ผ่านมาในการเปิดจ่ายงบประมาณก็ไม่เหมือนที่ผ่านมา ได้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วและไม่มีการสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็จะไม่มีเลยในช่วงที่ผ่านมา แต่ถ้าเป็นของวิสาหกิจที่ดำเนินการจริงก็จะมีคือกลุ่ม แคนหมู ด้านเศรษฐกิจชุมชน ก็จะไม่ค่อยมีเยอะ ที่มีการกู้เงินของทาง อบต. ป่าก่อดำไป ก็มีไม่กี่กลุ่มคือกลุ่มปุ๋ย กลุ่มแคนหมู ก็จะมีอยู่แค่ ๒ กลุ่มนี้ ก็จะมีการเน้นไปยังกลุ่ม ที่ทาง พมจ. ได้มีการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่ง อย่างเช่นการซ่อมแซมบ้าน โครงการซ่อมแซมบ้านแต่ละหลัง ๒๐,๐๐๐ บาท ถ้ามีก็จะมีการช่วยเหลือในด้านนี้ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายละเอียด ๒๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาทก็จะมีแต่ละกรณีไป เพราะว่าถ้ามีการลงพื้นที่จะมีผลสัมฤทธิ์มากกว่า ภายในพื้นที่ของเรา จะมีการทำด้านเกษตรด้วย แล้วพอมีการส่งเสริมด้านอื่นไม่ค่อยมีใครสนใจไม่มีใครดำเนินการเกี่ยวกับสินค้า OTOP ในส่วนของการทำสินค้า OTOP ส่วนมากจะเป็นของพัฒนาชุมชนอำเภอ ไม่มีการดำเนินการตรงนี้อยู่

นายกอบต.

- ขอเรียนท่านประธานอีกครั้งหนึ่ง ในส่วนของโครงการก็ต้องมีการปรับโครงการไปทางสามปีที่มีการดำเนินการในอนาคต จะมีการตัดโครงการเยอะไปหรือไม่ ถ้ากรณีมีการประเมินในองค์กร หากมีทางคณะกรรมการประเมินก็จะต้องถ่วงเกี่ยวกับไม่ได้มีการดำเนินการกับโครงการนี้เลยหรือ ในช่วงที่ผ่านมาที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการ แต่งบประมาณ ตั้ง ๓ ปีไม่ได้มีการดำเนินการด้วยหรือ จะมีผลกระทบตรงนี้หรือไม่

นักพัฒนาชุมชน

- พูดถึงเกี่ยวกับโครงการ เกี่ยวกับด้านการเกษตรผู้รับผิดชอบน่าจะมีการแยกออกไป เพราะในส่วนของการส่งเสริมสวัสดิการในแต่ละด้าน ส่วนมากที่ผ่านมา การเกษตรจะไม่ค่อยมีตัวอย่างของเศรษฐกิจชุมชนเหมือนกันจะเป็นทางด้านเกษตร ในสำนักงานปลัดวันที่มีการดำเนินการโครงการ การป้องกันภัยในด้านของพัฒนาชุมชน ก็จะมีเกี่ยวกับผู้สูงอายุผู้พิการ แคนนั้น ก็อยากจะให้ กระจายไปในส่วนทางด้านอื่นบ้าง เช่นด้านสาธารณสุขและในส่วนอื่นที่ต้องรับผิดชอบในส่วน ของ สปสข. ใกล้เคียงอีกซอยหนึ่งและด้านสาธารณสุขไม่ต้องมีการเดินของคนอื่นเข้ามามากกว่านี้ ถ้าอยากให้ด้านอื่นดำเนินการบ้าง

- ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ จากกรณีที่โครงการใน ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ ก็มีหลายโครงการ
- นายก อบต. - ตามที่ทางนักพัฒนาชุมชนด้านการสอบถาม การสร้างบ้านสำหรับผู้ยากไร้ แผนงานก็ได้มีการมองข้ามไป แต่ก็ได้นำเข้ามาส่งตรงนี้แล้ว เครื่องจะมีแผนงานที่ ๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ข้อ ๑ ซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ในการตั้งงบประมาณปีละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่นักพัฒนาชุมชนได้มีการแจ้งไว้จะมิงบของ พมจ. มีส่วนดำเนินการซ่อมแซมต่อเติมบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ โดยกำหนดงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ งบประมาณ ๑ แสนบาท ตอนนี้จะเหมาะสมหรือไม่
- นักพัฒนาชุมชน - เกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ รายการตั้งงบประมาณไม่สามารถใช้งบประมาณของทาง อบต. ได้ ก็มีการตั้งงบประมาณไว้ เราจะมีการส่งเสริมหรือการซ่อมแซมบ้านยากไร้ที่ผ่านมา ก็มีการยกเลิกเพราะไม่ใช่อำนาจของทาง อบต. ที่จะต้องมาดำเนินการ
- นายก อบต. - เพราะการตั้งงบประมาณไว้ในแผน ๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ยังมีการกำหนดงบประมาณไว้อยู่ สอบถามทางเจ้าหน้าที่การตั้งงบประมาณนี้มันไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ พอจะมีการโดนถูกท้วงติงตั้งแต่ทำบ้านเทิดไท้องค์ราชันแล้ว
- ประธานสภาฯ - มีท่านไหนอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ในหัวข้อ ๓.๓ แผนงานการเกษตร
- นายก อบต. - ขอสอบถามทางนักพัฒนาชุมชน ยังจะมีมีการคงไว้ ๓ หัวข้อนี้ก่อนหรือไม่ตั้งแต่แผนงานที่ ๓.๒ ข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ อย่างน้อยถ้ามีการกำหนดไว้ในแผน ถ้าไม่มีโครงการก็สามารถดำเนินการได้อยู่แต่ถ้ามีการตัดงบประมาณทั้งอีก ๓ ปีข้างหน้า ถึงแม้ไม่มีในแผน แต่ยังคงจะมีการดำเนินการปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ก็อาจจะได้ดำเนินการ แต่ตรงนี้เหมือนการตัดโครงการทิ้งไปเลย ก็เหมือนกับไม่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับโครงการตรงนี้
- นักพัฒนาชุมชน - ก็จะขอตัดโครงการ ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุสูงลูกหลาน เพราะตรงนี้ได้นำเข้าไปสู่โรงเรียนผู้สูงอายุเพราะเป็นกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีการตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาทก็ต้องมีการแยกย่อยออกมา เพราะของเราเพิ่งตั้งเกี่ยวกับโรงเรียนผู้สูงอายุแต่ที่อื่นบางครั้ง การที่มีโรงเรียนผู้สูงอายุก็จะมีใช้งบประมาณน้อยคือ ๓,๐๐๐ ถึง ๔,๐๐๐ บาท ก็จะมีแยกของการเป็นของการย่อยออกมา ก่อนหน้านี้ที่นำโครงการเข้ามา โดยมีการตั้งค่าประมาณของผู้สูงอายุไว้ในปีหนึ่งแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรที่จะมารองรับก็เลยต้องใช้กิจกรรมตามข้อบัญญัติ ในตัวของผู้สูงอายุต่อไปแล้ว ก็ค่อยมีการปรับเปลี่ยน ไม่มีการสอบถามรายงานอื่นเกี่ยวกับข้อกำหนด ต่อไปในการทำกิจกรรมในแต่ละครั้ง ต่อไปไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารกลางวัน เพราะที่ผ่านมาในการจัดทำโครงการ ของโรงเรียนผู้สูงอายุ มีความคาดหวังว่า จะต้องมีอาหารว่างและมีอาหารกลางวันเลี้ยงต่อไป ผลการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมคือมีวิทยากร ต้องมีวัสดุในการดำเนินการ หากไม่มีวิทยากรก็ใช้ปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้ที่มีความรู้เข้ามาทำกิจกรรมในตรงนี้ก็จะมี

แยกออกมาคือประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาทใน ๑ ปีจะมีอยู่ ๒๐ ครั้ง แต่ครั้งในการดำเนินการ ก็จะใช้งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท ก็สามารถเสริมตรงนี้ได้ ในด้านของผู้สูงอายุ ตอนนี้อย่างไม่มีผลิตภัณฑ์ที่จะต้องนำไปนำเสนอในการประเมินวันนี้วันที่ ๑๒ ถึง ๒๙ มิถุนายนนี้จะมีกำหนดการมาประเมินโรงเรียนผู้สูงอายุ แต่ไม่ทราบว่าทาง อบต. จะได้รับการตรวจประเมินในวันที่เท่าไร ในเวลาที่มีอยู่ ๔ โรงเรียนที่ได้รับการประเมินตรวจก็ต้องมาดูในส่วนของรายละเอียดตรงนี้ด้วย พงษ์นี้เราจะไม่ออกเป็นโครงการแยกออกมาเป็นโครงการ เพราะก่อนหน้านี้ปีที่ผ่านมาทางนักวิเคราะห์คนเดิมได้มีการขอ ให้มีการดำเนินการทั้งหมด ๑๑ โครงการ ซึ่งมีการจัดทำโครงการเยอะเกินไป ก็เลยต้องมีการปรับลดของการลงและมีการแทรกแต่ละโครงการ ไม่มีการเพิ่มงบประมาณแต่จะมีการปรับโครงการก็ขอตัดโครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุสู่ลูกหลานออกก่อน

- นายก อบต. - ดังนั้นในห้วงอบรมส่งเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุ คู่มือข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ ตรงนี้ก็เป็นโครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเหมือนกัน ดังนั้นน่าจะคงไว้เฉพาะในโครงการที่ ๕ สร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้พิการ เพราะหัวข้ออื่นไม่มีโครงการสำหรับผู้พิการในส่วนของผู้สูงอายุ ก็มีอยู่ในหัวข้อที่ ๑๔-๑๕ ยังถือว่าเป็นการส่งเสริมคุณภาพของผู้สูงอายุอยู่ เกี่ยวกับผู้พิการก็จะหายไปเลยก็จะมีในหัวข้อที่ ๑๗ โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ในช่วงประมาณไว้ตรงนี้หมด การสร้างรายได้ให้ผู้พิการในข้อที่ ๑๗ และข้อ ๕ ของผู้พิการในหมวดเดียวกัน โครงการของคนพิการในปี ๒๕๖๓ จะไม่มีการกำหนดเกี่ยวกับงบประมาณ
- นักพัฒนาชุมชน - ตัดในข้อ ๕ สร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้พิการ เปลี่ยนเป็นอบรมส่งเสริมศักยภาพผู้พิการ และโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ และของเราได้มีศูนย์ผู้พิการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้มีการของบประมาณในส่วนหน่วยงาน พมจ. ก็ได้งบประมาณจากตรงนั้นมาอีก ๑ ส่วน
- นายก อบต. - ดังนั้นในหัวข้อที่ ๑๗ นำมาประมาณไว้ในปี ๒๕๖๓ ถ้าหากได้ ใช้งบประมาณของพมจ มาสมทบอีก ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าไม่มีก็เหมือนขาดไปเลย ในข้อที่ ๑๗ ก็เพิ่มในส่วนของปีงบประมาณ ๒๕๖๓
- นักวิเคราะห์ฯ - เกี่ยวกับงบประมาณที่กำหนดในปี ๒๕๖๓ ไม่ทราบว่าใช้งบประมาณเท่าไร
- นายก อบต. - ถ้ามีส่วนของการสนับสนุนของ งบประมาณ ของหน่วยงาน พมจ ก็มีการกำหนดไว้ ๑๐,๐๐๐ บาท ก็น่าจะพอ ก็ขอให้มีการกำหนดไว้ในแผนไว้ก่อน
- ประธานสภาฯ - ในข้อ ๕ ยังคงโครงการไว้หรือไม่
- นายก อบต. - ในส่วนของข้อ ๕ โครงการสร้างงานสร้างรายได้ให้ผู้พิการ ก็ทำการตัดออกไปเลย เพราะมีกำลังส่งเสริมคุณภาพคนพิการ ในข้อ ๑๗ แล้วตอนนี้ก็ถือว่าควบคุมในส่วนของการสร้างรายได้เหมือนกัน
- ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมหรือมีการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ในหัวข้อ ๓.๒ ถ้าไม่มีก็ช่วยให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการต่อ

นักวิเคราะห์ฯ

- ต่อไป ๓.๓ แผนงานการเกษตร

เอกสารแนบหน้า ๖๑

- ประธานสภาฯ - ข้อ ๓.๓ ในที่ประชุมมีความเห็นอย่างไรบ้างถ้าไม่มีก็ถือว่าผ่านขอเชิญทาง
เจ้าหน้าที่
- นักวิเคราะห์ฯ - ๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์

เอกสารแนบหน้า ๖๒

- ประธานสภาฯ - มีอยู่ ๑ โครงการ
- นายก อบต. - ขออนุญาตท่านประธานและแผนงานสังคมสงเคราะห์ตรงนี้มีอยู่ ๑ โครงการถามว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่อยู่หรือไม่เพราะตรงนี้เป็นในส่วนบทบาทหน้าที่ของ พมจ. ถ้าเราได้มีการดำเนินการจะมีผลกระทบหรือมีการทวงตังในการดำเนินการหรือไม่
- ปลัด อบต. - เรียนท่านประธาน ท่านนายก ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน คือทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งล่วงหน้า ๑ แส่นบาททางเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้อธิบาย เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเปรียบเทียบไม่ชัดเจนว่าจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ แต่เดี๋ยวนี้อยู่ทางใดคือการช่วยเหลือประชาชนจะต้องมีการกำหนดแบบนั้นแต่ในการก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ จะเข้าหลักเกณฑ์หรือไม่หากมาดำเนินการก่อสร้างโครงการดำเนินการไม่ได้แต่ถ้าที่เกิดเหตุตรงนั้นก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้จากทางท่านนายกก็ยังไม่ได้คำตอบ อยู่ในข้อ ๓.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ลำดับที่ ๑ โครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ตรงนี้ถือว่าไม่ใช่กรอบอำนาจหน้าที่ หากมีการตั้งงบประมาณไว้ก็คงจะไม่มี ความหมาย การจะนำเข้าไปสู่ข้อบัญญัติต้องใช้งบประมาณจริง
- นายก อบต. - ก็ถือว่าตัดโครงการนี้ออกจากแผนไปเลย เพราะในปี ๒๕๖๓ ก็จะได้งบประมาณในส่วนของการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่ของ อบต. ได้อยู่ ๔ หลังคาเรือนและในเขตเทศบาลดงมะตะไม่มีการดำเนินการก่อนแล้ว ปีนี้ได้งบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน ๕๐ หลังคาเรือนงบประมาณค่อนข้างสูง แต่ถ้าเราได้มีการตั้งงบดำเนินการถือว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้นก็จะรอทางงบประมาณของ พมจ. ที่ท่านักพัฒนาชุมชนได้มีการสำรวจพื้นที่และมีการประชุมเกี่ยวกับ คณะกรรมการในการพิจารณาและได้มีการเรียงลำดับตอนนี้ถ้าได้จำนวนก็ลั้งก็จะตัด ๑ ๒ ๓ ออกไปแต่ไม่ทราบว่าจะมีการดำเนินการเมื่อไหร่ในส่วนของหมู่อื่นก็จะมีการเรียงลำดับไว้เกี่ยวกับ หมู่ที่ ๔ ได้มีการขายบ้าน ราคา ๑ ล้านบาท ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์ของผู้ยากไร้ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ได้มีการคัดเลือกมาชื่อนางน้อย ถือว่ายังไม่เข้าคุณสมบัติเป็นผู้ยากไร้ ได้ให้ทางนักพัฒนาชุมชนและมีการประสานงานกับหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว ให้มีการคัดเลือกและพิจารณาบ้านหลังอื่นมาเพื่อที่จะได้เรียงลำดับไว้ ถ้าหากได้งบประมาณมาและมีการตรวจสอบยังไม่ตรงก็คงจะมีปัญหา
- ประธานสภาฯ - หัวข้อนี้ถือว่าผ่าน
- นักวิเคราะห์ฯ - ต่อไป ๓.๕ แผนงานงบกลาง

นักวิเคราะห์ฯ

- เอกสารที่ ๔ การบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงาน ๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

เอกสารแนบหน้า ๖๔

ปลัด อบต.

- ขออนุญาตท่านประธานได้ชี้แจง ในโครงการที่ ๓ ระบบอยากให้ตัดข้อความคำว่า ขยะอันตรายเพราะจะมีขยะ ๒ ประเภท ขยะเปียกไม่สามารถจัดเก็บตรงนี้ได้ ขยะรีไซเคิลและขยะ อันตรายต้องมีการจัดเก็บอยากนำเรียนให้ในที่ประชุมทราบว่า เหตุผลของการสร้างอาคารตรงนี้ที่ไปที่มาตามที่กระผมได้รับมอบหมายให้ไป รายการในการขยะ การดำเนินการ ลงพื้นที่ในชุมชนโดยมีการสะท้อน ในการคัดแยกขยะของชุมชนออกเป็น ๔ - ๕ ประเภท ในปัญหาตรงนี้คือในเรื่องของขยะเปียก ได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ซึ่งได้รับการร่วมมือจาก ครอบครัวและมีการแก้ไขและดำเนินการภายในครอบครัวของแต่ละชุมชน แต่ละครัวเรือน ปัญหาเกี่ยวกับขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายและขยะอันตรายมีเจ้าข้อใดคือ อบจ. เชียงราย แต่เราต้องมีพื้นที่จัดเก็บในที่เหมาะสมเพื่อนำไปทำลาย และองค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อบจ. เชียงราย หรือหน่วยงานอื่นในอนาคต เราก็ไม่ทราบ แต่เราต้องมีที่จัดเก็บขยะและมีการรองรับที่จะนำไปทำลายพร้อมในการจัดเก็บไว้ในชุมชนบ้านหมูบ้านก็จะเป็นพื้นที่ที่เก็บของหมู่บ้านเต็ม ก็จะไม่สอดคล้องกับของทาง อบจ. และไม่ตรงกับช่วงที่จะต้องมีการรองรับให้กับพี่น้องชาวบ้าน ต้องมีข้อมูลว่าได้รับมาก็ใกล้เคียงเพื่อรอการทำลาย ขยะรีไซเคิลประเภทที่เป็นโลหะที่มีราคาถือว่าไม่มีปัญหา สู้ตลาดและนำไปสู่พ่อค้าขายของเก่า ขยะ ประเภทพลาสติก ขวดน้ำต่างๆที่ไม่ค่อยมีราคา งาน อบต. ราชการที่จัดเก็บ ขยะติดเชื้อ ทางโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลก็จะมี การ ประสานโรงพยาบาล อำเภอ ในการกำจัดขยะติดเชื้อ แต่ขยะทั่วไป ที่ไม่สามารถ นำไปขายได้ ในการทำลาย ต้องมีการจัดการขยะทุกครัวเรือน ในส่วนของขยะทั้ง ๒ ประเภท ทางตรงนี้กระผมก็ไม่ทราบว่ามีความคิดเห็นอย่างไร กระผมก็อยากจะมีการดำเนินการก่อสร้างในเขตพื้นที่ของ อบต. ป่าก่อดำ อาคารตอนนี้ก็ถือว่ามีรูปแบบแล้วในส่วนของกรมสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยากรน้ำได้มีการออกแบบมาให้แล้ว ก็จะมีประมาณ ๓ ห้อง อาคารเสริมหน้าจั่วและมีประตูปิดคือบานประตูม้วน หากจะมีการดำเนินการก็สามารถดำเนินการได้ ความยาวประมาณ ๑๘ เมตร แนวยาวซึ่งดูจากแบบก็ใช้พื้นที่บริเวณป่าไผ่ และมีการกระทำรอบรั้วขอบชิด ก็คือมีการจัดเก็บขยะไว้อย่างเหมาะสมและเป็นระเบียบแล้วไม่มีการกระทบกับสำนักงานโดยการทำกิจกรรม ของ อบต. หากดำเนินการพื้นที่อื่นก็คงจะได้ดำเนินการได้ยาก ก็อยากให้ทุกท่านร่วมกันพิจารณาก็คือมีการวางแผนไว้ก่อน หากในอนาคตในการคัดแยกขยะและขยะไม่มีที่ไปในการให้ไม่มีที่ไปคือเป็นอันตรายที่จะรอการทำลาย ในขยะบางที่ชนิดไม่สามารถทำการซื้อขายได้ก็ยังคงมี อบต. ก็คงจะมีการรับซื้อ กว่าจะหารือในส่วนของสภาและทางผู้บริหารว่าทุกคนไม่ว่าจะมีการดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับขยะสุดท้ายก็ล้มเหลว เพราะไม่มีผลกำไรที่สามารถแบ่งปันกันได้ เราจะมี การจัดเก็บโดยใช้ท้องถิ่นมีการจัดเก็บหรือไม่ ก็อาจจะมีการจ้างเป็นการจ้างเหมาบริการ เราสามารถติดตามเกี่ยวกับการดำเนินการคัดแยกขยะได้ จะมีการรับซื้อขยะซึ่งก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนกันอยู่ แต่ในเรื่องของขยะตรงนี้จะมีการดำเนินการหรือไม่ ไม่ใช่แค่ขยะอันตราย ก็อยากจะทำให้ทางสภาได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร คัดแยกขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายและ

หากไม่มีการดำเนินการเรามีการรณรงค์เกี่ยวกับขยะ แต่ไม่มีการรองรับอาจจะมีผลตามมาก็คงจะมีเหตุผลในการก่อสร้างประมาณนี้ และไหนมีผลในส่วนขอข้อ ๓ กระผมก็นำเรียนเพื่อทราบ ประมาณนี้

นายก อบต.

- ตอนนี้ท่านประธาน พอดีกระผมดูในส่วนของแผนงาน ๕.๔ หน้า ๗๓ ในส่วนของตรงนี้ของผมนั้นก็อยากจะสอบถามในส่วนของอาคารคัดแยกขยะ มีการตั้งงบประมาณไว้ ๔๐๐,๐๐๐ บาท และในส่วนของก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ก็มีการตั้งงบประมาณไว้ในปี ๒๕๖๓ เหมือนกัน การต่อเติม อาคาร อเนกประสงค์ของโรงเรียนผู้สูงอายุ โครงการก่อสร้างห้องน้ำอีก ๕๐,๐๐๐ บาท ไม่มีการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อีก ๑๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งตรงนี้อยู่ในแผน ๒๕๖๓ ทั้งหมดเลย รวมในส่วนของงบประมาณทั้งหมด ๑ ล้านกว่าบาท แต่งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการใน อบต. ในส่วนของหมู่บ้านอีก ซึ่งในส่วนนี้จะไปไม่ได้หรือไม่ ก็ต้องมีการดูถึงความจำเป็นก่อนหลังว่าการก่อสร้างอาคารเก็บขยะ หรือมีการกำหนดการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนผู้สูงอายุมีการกำหนดไว้ในปี ๒๕๖๔ ไม่ต้องมองถึงเหตุผลความน่าจะเป็น ในความเป็นไปได้ แต่ถ้าจะนำงบประมาณก่อสร้างใน อบต. ๑ ล้านกว่าบาททางชาวบ้านจะเดือดร้อนหรือไม่ กระผมก็พยายามจะชี้ให้เห็นว่าถ้ามีการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุ ถ้าหากไม่เร่งด่วนก็มีการก่อสร้างในปี ๒๕๖๔ ก็อยากให้ทางที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเอามาตอนนี้คิดว่าคงจะมีการดำเนินการในปี ๒๕๖๓ ทั้งหมด ใช้งบประมาณ ๑ ล้านกว่าบาท จะมีปัญหาในการปฏิบัติหรือไม่

ปลัด อบต.

- ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของอาคาร ก็อยากให้ทางสภาได้ร่วมกันพิจารณา ทำไมผมถึงเลี่ยงอาคารฌาปนสถาน เพราะมีการดำเนินการในปีเดียวกันและในการดำเนินการก่อสร้างของอาคารใน อบต. ปากอด้า ได้มีการกำหนด การก่อสร้างในปีเดียวกันคือปี ๒๕๖๓ กระผมก็เพิ่งสังเกตเห็นเพื่อให้มีความเหมาะสม เกี่ยวกับเม็ดเงินในการก่อสร้าง ไม่ใช่ประเด็นที่ผมได้มีการนำเสนอทางที่ประชุมเห็นชอบกับอาคารหรือไม่ มีความจำเป็นหรือไม่ เกี่ยวกับการดำเนินการในปีงบประมาณไหน ตอนนี้กับผมไม่ซีเรียสมองถึงความเหมาะสม เกี่ยวกับการดำเนินการก่อสร้างหากมีการดำเนินการคัดแยกขยะ เราก็ต้องมีการรองรับในส่วนขยายของตรงนี้ และมองถึงความเหมาะสม

นายก อบต.

- กระผมดูในส่วนของปี ๒๕๖๔ ในการตั้งงบประมาณไม่ค่อยมีโครงการในการดำเนินการ ก็จะมีโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ทาง อบต. ก็ได้มีการดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ก็น่าจะนำในส่วนของตัวอาคารใหม่ในปี ๒๕๖๔ อย่างน้อยการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนผู้สูงอายุก็ถือว่าเป็นโครงการเร่งด่วน เพราะต้องใช้เกี่ยวกับการทำกิจกรรม แต่ถ้าขยะอันตรายตรงอาคาร ก็ยังสามารถแทรกซ้อนได้อยู่ ในความคิดของผมเป็นแบบนี้แต่ไม่ทราบว่า ที่ประชุมจะมีการพิจารณาอย่างไร ถ้ามีการดำเนินการโครงการก่อสร้าง โรงจอดรถ มีการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีการดำเนินการอีก ๔ แสนบาท ตรงนี้โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะคงจะดีกว่า เพราะถือว่าประมาณถือว่าใกล้เคียงกัน

- นักวิเคราะห์ - ดั้งนั้นสรุปย้าย ปิงบประมาณเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- นายก อบต. - ดำเนินการย้ายปีงบประมาณ ในส่วนของโรงจอดรถในปี ๒๕๖๔ ควรจะตัดไว้ก่อนเอาไว้ในการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๕
- นักวิเคราะห์ - เกี่ยวกับชื่อ ก่อสร้างอาคารเก็บขยะ
- ปลัด อบต. - กระผมอยากจะใช้คำว่า “โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกและเก็บขยะ”
- ผอ. กองช่าง - โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกและเก็บขยะ
- ปลัด อบต. - ต้องมีคำว่าคัดแยกขยะ เพราะจะต้องทำกิจกรรมคัดแยกขยะ แต่เกี่ยวกับชนิดของขยะไม่ต้องมีการระบุ
- นายก อบต. - น่าจะมีการตั้งงบประมาณมากกว่านี้ มันจะมีการตั้งงบประมาณไว้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพราะดูเพื่อความเหมาะสมทางมีอาคารคัดแยกและอาคารเก็บขยะ
- นักวิเคราะห์ - ข้อ ๓ โครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกและเก็บขยะงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในข้อนี้ถือว่าผ่าน ต่อไป ๔.๒ แผนงานการเกษตร

เอกสารแนบหน้า ๖๕

- ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ ในข้อ ๔.๒
- นายก อบต. - เกี่ยวกับแผนงานการเกษตร ตอนนี้เหมือนไม่มีการส่งเสริมให้มีการลดใช้สารเคมี น่าจะมีโครงการเสริมตรงนี้ได้ เพราะอย่างน้อยก็ควรให้ความสำคัญการลดใช้สารเคมี แต่กระผมได้ดูแผนงานแต่ละแผนงานแล้ว ไม่มีการส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เลย แต่จะให้ทางชาวบ้านได้มาทำเกี่ยวกับจะมีการจัดทำน้ำหมักก็เป็นไปได้ยาก
- ผอ. กองช่าง - ขออนุญาตที่ประชุมเกี่ยวกับ ข้อ ๒ โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกักเก็บความชุ่มชื้น ทำไมเว้นการดำเนินโครงการใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คือตรงนี้จะต้องมีการดำเนินการในปี ๒๕๖๒ และให้มีการรายงานการก่อสร้างฝายแต่มีการเว้นงบประมาณ ๒๕๖๒
- นายก อบต. - ดังนั้นก็เพิ่มงบประมาณในปี ๒๕๖๒ เพราะถ้ามีการรายงานเกี่ยวกับการก่อสร้างแต่ไม่มาดูในแผนปรากฏว่าไม่ได้มีการบรรจุไว้ในแผน ก็จะยากต่อการดำเนินการ
- นักวิเคราะห์ฯ - ตอนนี้ก็ถือว่าเพิ่มเกี่ยวกับงบประมาณในปี ๒๕๖๒ พอตีในข้อบัญญัติไม่มีบรรจุไว้เกี่ยวกับงบประมาณในการดำเนินการ
- ปลัด อบต. - กระผมขอแนะนำเรียนกับที่ประชุม กระผมอยากหารือกับทุกท่านในตรงนี้ว่ากรณีฝายชะลอน้ำ คือทางท้องถิ่นเราไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับฝาย ในส่วนของงบประมาณที่หายไป ในปี ๒๕๖๒ ก็ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับที่ผ่านมา เมื่อก่อนได้มีการดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างฝาย หมู่ที่ ๒ กว่าจะมีการหาฝายที่จะสามารถดำเนินการได้ประเด็นที่มาได้มีการหารือกับทาง ผอ. กองช่าง วัสดุที่ใช้ในการดำเนินการควรเป็นวัสดุแบบไหน บางพื้นที่ใช้กระสอบทราย และมีการทำหลักไม้ยูคา ในช่วงฤดูน้ำหลากก็ทำให้ฝายพังทลาย ในเรื่องของฝายชะลอน้ำก็จะมีหลายประเภทในส่วนของพื้นที่ อบต. ควรจะมีจำนวนฝายชะลอน้ำของหมู่บ้าน เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางช่างว่าจะมีการดำเนินการก่อสร้างฝายใดบ้าง ต่อไปก็ต้องมีการหารือกันว่าฝายชะลอน้ำบางตัวเป็นฝายขนาดใหญ่ ถ้าหากเป็นฝายขนาดใหญ่แล้ว ก็ต้องมีการประเมินการพอสมควรและทางช่างก็ต้องมีการเลือกวัสดุที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะป็นไม้หรือปูนก็จะมีกำหนดไว้ตามแบบของฝายชะลอน้ำบางหมู่บ้านอยากได้ฝายชะลอน้ำ แต่ไม่มีพื้นที่สำหรับทำฝายชะลอน้ำ บางพื้นที่มีก็อาจจะไม่ได้นำเสนอ ก็อยากจะนำมาหารือตรงนี้ในวาระนี้เหมือนกัน ก็อยากจะหารือการสำรวจและการกำหนดวัสดุก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยาก ตอนนี้ถือว่าเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ก็ต้องมีการดำเนินการให้ได้และต้องมีการรายงาน ในเมื่อจะมีการดำเนินการ ควรจะทำให้เป็นในรูปแบบลักษณะกิ่งถาวร ซึ่งสามารถใช้งานได้ในเรื่องของวัสดุก็ทำการหารือกันอีกครั้ง แต่ถ้ากระสอบทรายกระผมก็ไม่เห็นด้วย ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของดินและปูน ตอนนี้ก็น่าจะเป็นไปได้กว่า ก็อยากจะให้ทางสภาได้กำหนดเกี่ยวกับจำนวนฝายชะลอน้ำ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทางช่างว่าในแต่ละปีหมู่บ้าน จะมีความต้องการของสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ไหนอยู่ในพื้นที่ไหนในแต่ละปี ก็อยากให้ทุกท่านได้มีการหารือกัน

- ผอ.กองช่าง - พอดีก็ได้มีการหารือกับทางท่านปลัดเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างฝาย คือจริง ๆ แล้วตามที่ทางจังหวัดให้มีการรายงานในวันนี้ เกี่ยวกับเรื่องฝายโดยประเภทของฝายที่มีการก่อสร้างก็จะมีอยู่ ๓ ประเภท
๑. ฝายกล่อ่งลวดตาข่ายบรรจุหิน (Gabion) ขนาดเล็กไม่เกิน ๓ เมตร แบ่งเป็น ๒ ชนิด ชนิดหินทิ้งในกล่อ่ง (Gabion) และกระสอบทรายในกล่อ่ง (Gabion) การก่อสร้างตรงนี้คือ ลำธารกว้างไม่เกิน ๓ เมตร ตรงนี้คือ ฝายชะลอแบบกล่อ่ง (Gabion)
 ๒. ฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร เป็นการผสมทรายกับซีเมนต์เหมือนกัน ขนาด ๓ เมตร ๔ เมตร และ ๕ เมตร
 ๓. ฝายชะลอน้ำแบบถาวร โดยเริ่มที่ ๕ เมตร, ๖ เมตร, ๗ เมตร คือจริง ๆ แล้ว ผนวกกับแผนในวันนี้ต้องได้ข้อมูลเกี่ยวกับฝายว่าจะมีการก่อสร้างในหมู่บ้านไหน ก็จะขอข้อมูลอย่างน้อย ๑ สถานที่ เพื่อที่จะได้ทำรายงานส่งทางจังหวัดตรงนี้ ถือว่าเราต้องมีการกำหนดสถานที่ก่อสร้างเพื่อที่จะได้รายงานต่อจังหวัด ตามที่ปลัดได้มีการอภิปรายว่าจะต้องมีการกำหนดเรื่องของฝาย เพราะฉะนั้นถ้าจะมีการกำหนดหมู่บ้านละจุด แต่ละจุดก็จะใช้งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ บาท หากมีการกำหนดปีละ ๒๐,๐๐๐ บาท ก็คงจะไม่เพียงพอต่อการดำเนินการหากหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านขอฝายแต่ละจุด งบประมาณในการดำเนินการก็คงจะไม่พอ
- นายก อบต. - ก็ควรจะมีการกำหนดปีละ ๕๐,๐๐๐ บาท ในส่วนของฝายชะลอน้ำบ้านเรามีฝายขนาดเล็กจำนวนมาก แต่ด้วยวิสัยและด้วยพื้นที่ ด้วยความเคยชิน เกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินการก็จะให้ความร่วมมือกัน ปล่อน้ำแรงน้ำให้แห้งเร็วแต่ตรงนี้คือฝายชะลอน้ำ เพราะในส่วนของฝายสามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ด้วย แต่ในหน้าแล้งก็จะมีการปล่อน้ำเพื่อให้น้ำแห้ง
- ผอ.กองช่าง - ขออนุญาตเพิ่มเติม จริง ๆ แล้วมีหลายระดับเราสามารถก่อสร้างตั้งแต่ ๑ เมตร ๕๐ ซม. , ๑ เมตร ๒๐ ซม. , ๑ เมตร ๘๐ ซม. และจะมีขนาดขั้นต่ำสุดคือ ๕๐ ซม. เพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นในการออกแบบก็สามารถออกแบบในเรื่องของระดับให้กับทางชาวบ้านได้ และทางชาวบ้านสามารถปล่อน้ำแต่ก็ยังคงระดับน้ำไว้ได้อยู่ ตรงนี้ก็อยู่ที่ชนิดและการก่อสร้างอีกครั้ง
- นายก อบต. - ก็ต้องมีการทำความเข้าใจให้กับทางชาวบ้าน
- ประธานสภาฯ - ก็ต้องมีการอธิบายและทำความเข้าใจให้กับทางชาวบ้าน
- ผอ.กองช่าง - ในส่วนของตรงนี้ก็ขอปรับเกี่ยวกับตัวเลข
- นายก อบต. - ก็มีกำหนดงบประมาณไว้ปีงบประมาณละ ๕๐,๐๐๐ บาท
- นักวิเคราะห์ฯ - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กำหนดงบประมาณไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท
- ปลัด อบต. - ตรงนี้ก็ต้องมีการกำหนดงบประมาณ ๒๕๖๒ แต่ไม่ได้มีการตั้งไว้ก็ต้องมีการโอนเกี่ยวกับงบประมาณ ก็ต้องมีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็อยากจะหารือกับ

ทางสภาและทางผู้บริหารเกี่ยวกับในเรื่องของฝ่ายที่หน่วยงานอื่นได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับช่องระบายน้ำของฝ่ายจะมีช่วงแคบ

- ส.อบต. หมู่ที่ ๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางอรนงค์ แสนไส ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ตรงนั้นจะเรียกว่าลำเหมืองน้ำร่องลึกซึ่งมีเคยมีการนำเสนอต่อที่ประชุมไปแล้ว
- ปลัด อบต. - ในส่วนของฝ่ายตรงนี้คือการก่อสร้างในแบบแปลนที่ไม่ถูกต้อง เพราะไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณน้ำในช่วงของฤดูน้ำหลาก พอน้ำหลากมากก็ทำให้ฝายชะลอน้ำฝุพัง ช่องซีเมนต์เป็นช่องระบายน้ำขนาดเล็ก พอถึงช่วงฤดูน้ำหลากทำให้กระแสน้ำแทงเข้าฝั่งแก้มฝาย ปัจจุบันก็มีการแก้ไขที่แก้มฝายในการแก้ปัญหา ก็คือต้องมีการทำลายฝายตัวเดิมก่อน โดยใช้รถแม็คโครในการทำลายตรงนี้เคยที่จะมีการแก้ไขปัญหาหลายครั้งแล้ว เมื่อถึงเวลาจะดำเนินการ ก็เข้าสู่ช่วงของนาปรัง แล้วพอมีปัญหาในหน้านาปี ทางชาวบ้านก็บอกว่าทาง อบต. ไม่ได้มีการแก้ไข ถ้าหากไม่ทำลายฝายตัวเดิมออกก่อนตรงนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่จริง ๆ ได้มีการขยับขยายขึ้นมาอยู่ด้านบนซึ่งทำเป็นฝายไม้ในการจัดทำก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี คือมีการตีทัพฝายขึ้นไป และตีด้วยไม้ซึ่งมีความแข็งแรงแต่ต้องมาก่อสร้างกำแพงและทำลายฝายเดิมตรงนี้ก่อน เพราะฉะนั้นก็แก้ปัญหาไม่ได้ตรงนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรก็ต้องมีการหารือในที่ประชุม
- นายก อบต. - ในส่วนของตรงนี้ก็ขอฝากทางกองช่างไปสำรวจ เกี่ยวกับฝายชะลอน้ำก็สำรวจเป็นข้อมูลก่อนก็แล้วกัน ก่อนที่จะมีการตั้งเกี่ยวกับงบประมาณ ก็มาหารือกันอีกครั้งในส่วนของแผนก็นำบรรจุไว้ก่อนก็แล้วกัน
- นักวิเคราะห์ฯ - ก็ขอดำเนินต่อ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง แผนงานที่ ๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

เอกสารแนบหน้า ๖๖

- นักวิเคราะห์ - ในแผนงาน ๕.๑ ครั้นผมขอเพิ่มโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งเป็น พรบ. ใหม่ ทางกองคลังจะได้มีการอบรมให้ความรู้ เพราะฉะนั้นจะขอเพิ่มเป็นในปี ๒๕๖๓ งบประมาณ อยู่ที่ ๒๕,๐๐๐ บาท เพิ่มเป็นโครงการที่ ๒๑ เป้าหมายจะมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเก็บภาษี ผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้นำ
- รองประธานสภา - ตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มเติมในส่วนของโครงการ ๒๑ ผู้รับผิดชอบคือกองคลัง มีท่านใด ที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือไม่ รวมทั้ง ๒๑ หัวข้อ ก็ขอให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณา ข้อนี้ ไม่มีอภิบาลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อซักถามกระผมขอเชิญเจ้าหน้าที่ ดำเนินการในหัวข้อต่อไป
- นักวิเคราะห์ - ต่อไปหน้าที่ ๗๐ แผนงาน ๕.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เอกสารแนบหน้า ๗๐-๗๑

- นายก อบต. - เกี่ยวกับ โครงการที่ ๖ โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในพื้นที่ในเขต อบต. ไม่มีกล้อง CCTV ติดตั้งสักจุดโดยเฉพาะอาคารสำนักงานเป็นจุดต่อแหลมที่สุด และมีหนังสือสั่งการ หลายฉบับ ในหน่วยงานราชการต้องมีอย่างน้อยบริเวณอาคารสำนักงานต้องมีกล้อง CCTV ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ก็ขอฝากถามท่านปลัดในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ ก็ขอทางท่านปลัดช่วยดูในเรื่องนี้ด้วย เพราะตรงนี้น่าจะมีการดำเนินการ เพราะอย่างน้อยติดตั้งกล้อง CCTV ตามถนนหนทางไปอาคารสถานที่ อบต. ก่อน เพราะถ้าหากครุภัณฑ์สูญหายก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ ปัจจุบันราคากล้องวงจรปิดก็ไม่แพงเท่าไร ซึ่งทางเราสามารถจัดซื้อได้
- ปลัด อบต. - เกี่ยวกับเรื่องของครุภัณฑ์เสียบ่อยที่สุดก็คือเครื่องเสียง ในวันใดที่เครื่องเสียงพัง แกะใช้งานบ่อยก็จะนึกถึง แต่ตรงนี้เราไม่ได้มีการตั้งงบประมาณไว้เกี่ยวกับเรื่องของข้อบัญญัติ หรือในแผนก็ไม่ได้มีการกำหนดไว้ ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความจำเป็น อาจจะหารีร่วมกัน เกี่ยวกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มีการจัดซื้อบ่อย ตรงนี้ก็ถือเป็นวัสดุสิ้นเปลืองและมีการพังง่าย ตอนนี้องเครื่องเสียง ตอนนี้องเสียงก็ไม่ดีแล้ว และต้องมีการใช้เครื่องเสียงส่วนตัวของลูกจ้างมาเสริม ในการประมาณการไว้เกี่ยวกับเครื่องเสียงคือ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ก็อยากจะให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา และมีการบรรจุวันนี้แผนเลยจะมีการจัดซื้อเมื่อไหร่ค่อยมาหารือกันอีกครั้ง
- ประธานสภาฯ - ก็ขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
- นักวิเคราะห์ฯ - กระทบขอชี้แจง เกี่ยวกับด้านครุภัณฑ์ตามที่ทางท่านปลัดได้มีการแนะนำ ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นครุภัณฑ์สำนักงาน ตามหนังสือสั่งการที่ใหม่ ถ้าไม่ใช่สาธารณะหรือมีการบริการประชาชนก็ไม่ต้องมีในแผนก็ได้ แต่กระทบก็ได้มีการบรรจุไว้ในข้อที่ ๒๐ หน้าที่ ๖๙ เป็นครุภัณฑ์รวม
- ปลัด อบต. - ในกรณีของเรื่องนี้เรามีการหารือกันแล้วว่า จะมีการกำหนดงบประมาณเฉพาะเรื่องเสียงโดยใช้งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท คือตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการรวมเกี่ยวกับวัสดุสำนักงาน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ก็กลัวจะไม่เพราะได้มีการสืบราคามาแล้ว โดยให้ผู้มีประสบการณ์ วิธีการประมาณการ เกี่ยวกับราคาเครื่องเสียงอยู่ที่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ตอนนี้ในแผนได้มีการรวมเกี่ยวกับงบประมาณครุภัณฑ์ไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- นายก อบต. - เกี่ยวกับงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ก็ควรจะมีการตั้งงบประมาณไว้ แต่ไม่ได้มีการจัดซื้อใหม่ทั้งหมด ตอนนี้องมีการจัดซื้อในเครื่องที่จำเป็นก่อน เพราะกระทบได้ดูแลในปี ๒๕๖๓ เฉพาะใน อบต.ปากอ้อม มีการดำเนินการการก่อสร้างอาคาร และได้มีการย้ายการก่อสร้างอาคารชยะในปี ๒๕๖๔ เพราะในปี ๒๕๖๓ โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้างถึงถือว่าเยอะมาก ตรงนี้ก็มีการตั้งประมาณไว้ ๑ แสนบาทในส่วนของเฉพาะเครื่องเสียง โดยมีการตั้งงบประมาณไว้ต่างหาก แต่หากว่างบประมาณไม่พอก็เอาในส่วนของงบประมาณที่มีการตั้งรวมของวัสดุมาเสริม แต่ถ้าใช้งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอนนี้เหมือนกันจะซื้อใหม่ทั้งหมด แต่อุปกรณ์ก็ยังมียังอยู่ก็สามารถใช้ได้

- นักวิเคราะห์ฯ - ครั้นผมขอเพิ่มเติม เกี่ยวกับสะพานจะอยู่หน้าที่ ๗๘ ถึงหน้า ๘๐ บัญชีครุภัณฑ์ เป็นแบบ ผ.๐๓ การตั้งประมาณตอนนี้คือท่านปลัดมีการตั้งไว้สำหรับซื้อเครื่องเสียง
- ปลัด อบต. - ตอนนี้ก็อยากจะให้มีการกำหนดไว้เป็นประมาณการจัดซื้อเครื่องเสียงโดยให้ทราบ เป็นนัยยะ ว่าตรงนี้เป็นกำหนดกำหนดงบประมาณสำหรับเครื่องเสียง และอยู่ใน งบประมาณค่าครุภัณฑ์ ๑๐๐,๐๐๐ บาท น่าจะมีการจัดซื้อก็ใช้หนี้หมดนี้ ในการ ดำเนินการ แต่ต้องทราบและห้ามจ่ายในหมวดอื่น เพราะตรงนี้จะต้องทำ งบประมาณไปซื้อเครื่องเสียงในการนำเข้าตามข้อบัญญัติต่อไป ให้ยึดแนวปฏิบัติและ หลักการ
- ประธานสภาฯ - มีท่านอื่นอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการต่อ
- นายก อบต. - เราก็ควรจะมีการระบุงบประมาณเลยว่างบประมาณในส่วนนี้ กำหนดเพื่อจะซื้อ เครื่องเสียง เพิ่มในส่วนของแผนว่าเป็นการจัดซื้อเครื่องเสียง ดังนั้นก็ยึดตามแผนว่า มีการจะตั้งประมาณไว้สำหรับจะซื้อเครื่องเสียง
- นักวิเคราะห์ฯ - ดังนั้นก็ดูในส่วนของหน้าที่ ๘๐ เพิ่มลำดับที่ ๑๔ เป็นประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ โดยเป้าหมายคือจะซื้อเครื่องเสียง
- นายก อบต. - ก็มีการจัดตั้งงบประมาณ ไว้ ๒๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับการจัดซื้ออาจจะไม่ถึงตาม ที่ตั้งเกี่ยวกับงบประมาณไว้
- นักวิเคราะห์ฯ - ดังนั้นก็ขอย้อนมาใน หน้า ๗๑-๗๒ แผนงาน ๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน โครงการลำดับที่ ๕ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ

เอกสารแนบหน้า ๗๒

- ผอ. กองช่าง - ขออนุญาตในโครงการที่ ๔ โครงการอบรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน วันนี้มีการกำหนดงบประมาณถึงปี ๒๕๖๒ ไม่ทราบว่าในปี ๒๕๖๓ ถึง ๒๕๖๕ มีความประสงค์ที่จะมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านหรือไม่ แต่วันนั้นที่มีการประชุมได้มีการหารือกันว่าน่าจะมีการจัดโครงการต่อไป เรามีการหารือเป็นการให้ความรู้และมีการลงพื้นที่ดูแลในเรื่องของประปาหมู่บ้าน อยากจะสอบถามพอดีไม่ได้มีบรรจุไว้ในแผน คือถ้าอยากให้มีในเรื่องของการบริหารจัดการระบบประปา และมีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการประปา ก็อยากจะมีกำหนดเกี่ยวกับการประมาณไว้ในแผน
- ประธานสภาฯ - มีการกำหนดงบประมาณในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ได้หรือไม่ เว้นในปี ๒๕๖๓ ๑ ปี
- นายก อบต. - กระผมก็อยากจะฝากเกี่ยวกับการอบรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ข้อสังเกตคือมีการอบรมจริงแต่ไม่ได้นำไปปฏิบัติ จะมีกี่คนที่ดูแลแค่คนหรือ ๒ คน โดยมีการกำหนดล้างเครื่องกรองทุกอาทิตย์ ส่วนประปาหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีการล้าง ๑ - ๒ เดือน ตรงนี้ถือว่าไม่เกิดประโยชน์สรุปว่าจะให้ติดตามเกี่ยวกับการอบรมอบรมไปแล้วเพราะในแต่ละปีมีการใช้งบประมาณมาก เกี่ยวกับหลักความคุ้มค่า จะได้ผลขนาดไหนหาที่ได้ความรู้แต่ไม่ได้นำไปปฏิบัติ ตรงนี้ก็ถือว่าไม่เกิดประโยชน์ เพราะมีการจัดอบรมก็ยังคงเหมือนเดิม ถ้าอย่างใดก็ขอตั้งงบประมาณไว้ในปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ในปี ๒๕๖๓ ขอมีการติดตามผลก่อน
- ประธานสภาฯ - การมาอบรมไม่ได้มาแค่อบรมเฉย ๆ แต่มีการเบิกเบี้ยจากกลุ่มอีกครั้งของโครงการประปา
- นายก อบต. - ในส่วนของโครงการที่นักพัฒนาชุมชนได้มีการจัดทำ คือทางนักพัฒนาชุมชน ก็มีการบอกเกี่ยวกับการเข้าร่วมอบรมต้องมีการจ้าง ถึงจะมีการเข้าร่วมอบรม บางคนไม่ได้เต็มใจในการมาอบรม และไม่นำไปปฏิบัติเกี่ยวกับส่งเสริมด้านอาชีพ โดยเฉพาะ หมู่ที่ ๒ ใครที่จะมาอบรมต้องมีการจ้างให้มาอบรม ตอนนี้เมื่อรับทราบก็ไม่สบายใจสำหรับเจตนาทาง อบต. มีการจัดอบรมให้ความรู้ ก็คือสามารถนำไปปฏิบัติได้ แต่ตัวนี้เหมือนกับมีการบังคับมาเข้าร่วมอบรม ตรงนี้ถือว่าไม่เกิดประโยชน์
- นักวิเคราะห์ฯ - ในหัวข้อนี้ถือว่าผ่าน ต่อไปขอดำเนินการต่อ หน้า ๗๓ แผนงาน ๕.๔ แผนงาน เคหะและชุมชนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

เอกสารแนบหน้า ๗๓

- นักวิเคราะห์ฯ - ในส่วนของหน้าที่ ๑๓ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.ปากอดำ ทางท่านนายก ได้ตัดโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔
- นายก อบต. - ตรงนี้ก็ตั้งงบประมาณไว้ในแผนก่อน แต่ยังไม่ต้องมีการตัดโครงการออก แต่นำไปไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และนำโครงการก่อสร้างรั้ว อบต.ปากอดำ ขยับมาไว้ในปี ๒๕๖๔ ตรงนี้ก็เหลือการก่อสร้างอีกด้านเดียว ที่เป็นห่วงก็คือเฉพาะรั้วของชาวบ้าน โครงการนี้ถือว่าสำคัญกว่า
- นักวิเคราะห์ฯ - ดังนั้นในแผนงานนี้ถือว่าผ่าน ต่อไป แผนงาน ๕.๕ แผนงานงบบกลาง ตรงนี้กับผม ขอตัดออก เพราะถือว่าเป็นรายจ่ายประจำตามหนังสือสั่งการมาใหม่โดยตัดโครงการออกทั้งหมด
- ปลัด อบต. - กระผมขอสอบถามตามที่ทางเจ้าหน้าที่ ได้มีแจ้งการตัดแผนงานงบบกลางออก ตรงนี้ไม่ได้บรรจุไว้ในแผน เพราะถือว่าเป็นรายจ่ายประจำ
- ประธานสภาฯ - ในหน้า ๗๕ ตัดแผนงาน ๕.๕ แผนงานงบบกลางออกทั้งหมด
- นายก อบต. - เกี่ยวกับแผนงานงบบกลาง ที่ผ่านมาจะมีการกำหนดเกี่ยวกับภัยพิบัติไว้ด้วยหรือไม่
- นักวิเคราะห์ฯ - ตรงนี้จะมีการกำหนดในส่วนของงบบกลาง
- นายก อบต. - ตรงนี้ไม่มีการกำหนดไว้ในแผนหรือไม่
- นักวิเคราะห์ฯ - ตรงนี้จะย้ายไปอยู่ในส่วนของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นแผนงานรักษาความสงบภายใน
- นายก อบต. - เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ตรงนี้ในแผน ไม่ได้มีการกำหนดไว้
- นักวิเคราะห์ฯ - ตรงนี้จะเพิ่มในส่วนของโครงการที่ ๙
- นายก อบต. - ตรงนี้ต้องมีการกำหนดเพราะจะทำการจัดซื้อเกี่ยวกับวัสดุในช่วงภัยพิบัติไม่ได้ ตรงนี้อยู่ในส่วนของงบบกลาง ก็ขอให้ในที่ประชุมร่วมตรวจสอบดูเกี่ยวกับการบรรจุโครงการไว้ในแผน
- นักวิเคราะห์ฯ - ตรงนี้เพิ่มเติมในส่วนของโครงการที่ ๙ ย้ายจากแผนงานป้องกันฯ จากงบสำรองจ่าย
- ประธานสภาฯ - มีท่านใดมีการอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่
- นักวิเคราะห์ฯ - ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ถือว่าผ่าน ต่อเป็นแบบ ผ.๐๒/๑ เป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กับทาง อบจ. หรือบรรจุไว้ในแผนของจังหวัดเชียงราย

- ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับโครงการที่เกินศักยภาพตรงนี้เกี่ยวกับถนน ซอย ๙ ซลประทาน เราสามารถเพิ่มเติมตรงนี้ได้หรือไม่
- นายก อบต. - ตรงนี้ถือว่าเป็นโครงการของทางกรมชลประทาน ถ้ามีการดำเนินการต้องให้ทางกรมชลประทานอนุญาต เราจะเข้าไปดำเนินการเลยไม่ได้ และเกี่ยวกับถนนคลองชลประทานตรงนี้ก็ถือว่าเข้าลักษณะเหมือนกัน เพราะทางเราได้มีการตั้งเกี่ยวกับงบประมาณไว้ตรงศาลา หมู่ที่ ๖ ซอย เข้ามาปณสถานยังไม่สามารถดำเนินการได้ ก็จะมีปัญหาในส่วนของหน่วยงาน แต่ถ้าเป็นถนนสาธารณะสามารถตั้งเกี่ยวกับงบประมาณได้
- ประธานสภาฯ - ตรงนี้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเหมือนการดำเนินการนำหินคลุกลงถนนสายการเกษตรในอนาคตก็ต้องมาหารือกันในส่วนนี้อีกครั้งเกี่ยวกับการดำเนินการ
- นายก อบต. - เกี่ยวกับการดำเนินการในส่วนของ ซอย ๙ และซอย ๑๐ หากมีในส่วนของคนผู้พัง ให้ทางชาวบ้านได้มีการทำหนังสือถึง อบต. และทาง อบต. ต้องทำหนังสือถึงกรมชลประทาน เพราะตรงนี้ไม่สามารถนำงบประมาณของทาง อบต. ดำเนินการได้ ตรงนี้ก็เหมือนทาง อบต. ได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับทางพี่น้องชาวบ้าน ต้องทำเรื่องไปยังกรมชลประทาน แต่ถ้าทางกรมชลประทานทำหนังสือตอบกลับแต่ไม่มีเกี่ยวกับงบประมาณ ทาง อบต. จึงจะสามารถดำเนินการได้แต่ทางชาวบ้านมีความเข้าใจว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของหมู่บ้าน แต่หากมีการนำหินคลุกเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในส่วนของการแก้ไขปัญหานี้ก็แค่ชั่วคราว แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหในระยะยาวได้ ตรงนี้ก็ขอฝากในเรื่องของ ซอย ๙ และซอย ๑๐ ไว้ด้วยเพราะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหามาตลอด เคยมีการนำหินลูกรังหรือหินคลุกแก้ไขปัญหาก็แค่ชั่วคราว ตรงนี้หากเป็นความต้องการก็ขอให้ทำหนังสือผ่านมายังทาง อบต. ก่อน แล้วทาง อบต. ก็จะมีการทำเรื่องถึงกรมชลประทานอีกครั้ง
- ประธานสภาฯ - ก็ฝากทาง อบต. เกี่ยวกับการขนหินคลุกตรงนี้ที่ผ่านมาก็มีปัญหาเหมือนกัน เพราะแต่ละหมู่บ้านก็ต้องมีการแก้ไขปัญหในส่วนนี้ ในหัวข้อมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่
- ส.อบต. หมู่ที่ ๕ - กระผมนายบุญโรจน์ นน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ขอแก้ไขในลำดับที่ ๓ และลำดับที่ ๕ มีข้อความที่เหมือนกันหรือไม่ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดงเย็น เชื่อมกับถนนบ้านป่าแดงตำบลจอมหมอกแก้ว
- นายก อบต. - ตัดข้อความในลำดับที่ ๕ ออก เพราะข้อความเหมือนกันทั้งสองโครงการ
- ประธานสภาฯ - มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอเชิญทางเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการต่อ
- นักวิเคราะห์ฯ - ขออนุญาตให้มีการดำเนินการต่อเกี่ยวกับบัญชีครุภัณฑ์

- ประธานสภาฯ - ในที่ประชุมมีข้อซักถามแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีตรงนี้ก็ถือว่าผ่าน
- นักวิเคราะห์ฯ - ตรงนี้ถือว่าข้อมูลในแผนหมดแล้ว ในส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลก็คงไม่มีการอภิปราย สำหรับ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ฉบับที่บททวน ก็คงจะมีเพียงเท่านี้
- ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับ (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ฉบับที่บททวน ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการอภิปรายเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่การขอมติความเห็นชอบจากที่ประชุม ขอมติความเห็นชอบ มติยกมือ
- มติที่ประชุม - **มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่บททวน (มติเห็นชอบ ๑๑ เสียง มติเอกฉันท์)**
- ประธานสภาฯ - พอดีมีในส่วนของวาระเร่งด่วน เพื่อให้ทางสภาฯ ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณ ทาง ผอ. กองช่าง ก็ขอแทรกเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อให้ทางสภาฯ พิจารณา
- ผอ.กองช่าง - เรียนท่านประธานสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามที่ได้มีการหารือเรื่องเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่ฝาย ตรงนี้ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนเกี่ยวกับฝายชะลอน้ำในพื้นที่ ให้สำรวจว่าที่แห่งที่มีการก่อสร้างไปแล้ว และสำรวจเกี่ยวกับความต้องการที่ทำการก่อสร้าง คือต้องมีการสำรวจทั้งฝายที่มีการก่อสร้างเรียบร้อยแล้วแต่อยากให้มีการซ่อมแซม และฝายที่ยังไม่มีการก่อสร้างที่มีความต้องการที่จะให้ก่อสร้างใหม่ ตรงนี้จะเกี่ยวกับการก่อสร้างฝายแบบเร่งด่วนในการใช้ในการโอนงบประมาณของทางจังหวัด ในการขอเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณต่อไป ก็จะมีบางหมู่บ้านที่ได้มีการสำรวจเรียบร้อยแล้ว แต่ตอนนี้ก็ยังขาดบางหมู่บ้านที่ไม่ได้ไปสำรวจ ในวันนั้นที่ได้มาการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำก็จะมีข้อมูลบางส่วน บางหมู่บ้านก็ยังไม่ได้อะไรเกี่ยวกับฝาย ตรงนี้ก็อยากทราบเกี่ยวกับข้อมูลเร่งด่วน เพื่อที่จะต้องมีการนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูล และอีกเรื่องคือโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองทางเราได้มีการสรุปแล้วว่าจะมีการดำเนินการที่ห้วยป่าอ้อม ซึ่งกำลังมีการดำเนินการ และตรงนี้ยังขาดข้อมูลในเรื่องของฝาย เพราะฉะนั้นก็ขอข้อมูลเหมือนกับการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำ ฝายแต่ละหมู่บ้านมีที่แห่งอยู่ในลำน้ำไหน มีขนาดเท่าไร ได้รับการโอนงบประมาณมาจากไหน วิธีการดำเนินการในวันข้างหน้าจะมีการดำเนินการอย่างไร ตามที่ทางท่านปลัดได้มีการหารือในที่ประชุมว่าจะมีการรื้อถอนหรือมีการก่อสร้างใหม่ เพราะตรงนี้ต้องนำข้อมูลจัดส่งจังหวัด เพราะฉะนั้นเรื่องที่สุดคือการสำรวจฝายในพื้นที่ เพื่อที่จะได้ทราบว่าจะมีการซ่อมแซมหรือก่อสร้างฝายในพื้นที่ไหน เพื่อที่จะได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลอีกครั้ง สถานที่ที่จะมีการฟื้นฟูแหล่งน้ำตอนนี้ได้สถานที่แล้วก็คือห้วยป่าอ้อม ตอนนี้เรื่องเร่งด่วนก็คือฝายชะลอน้ำในพื้นที่ที่มีพื้นที่ไหนบ้าง อยากจะทราบเกี่ยวกับข้อมูลขอให้ที่ประชุมมีการคัดเลือกเกี่ยวกับฝายที่ต้องการเร่งด่วนในการก่อสร้างว่าเป็นที่ไหน
- ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้ได้สถานที่ดำเนินการได้สถานที่ไหน
- ผอ. กองช่าง - ตามที่ได้มีการหารือกับทางท่านปลัดคือห้วยป่าอ้อม ในเขตพื้นที่ของ หมู่ที่ ๑

- ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับสถานที่ในการดำเนินการคือ ห้วยป่าอ้ม ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๑
- ปลัด อบต. - ขออนุญาตได้ทำการชี้แจงให้กับที่ประชุมและทางผู้บริหารทราบ ตรงนี้คือเกี่ยวกับโครงการเฉลิมพระเกียรติให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการปลูกดอกไม้ และมีการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ตรงนี้ก็อยากให้ในที่ประชุมได้มีการหารือ มีการสรุปเกี่ยวกับสถานที่ที่จะต้องมีการดำเนินการ ซึ่งตรงนี้ทางสมาชิกสภาได้มีการหารือแล้วว่า จะมีการดำเนินการในหมู่ที่ ๑ เพราะตรงนี้จะไปหนุนในส่วนของประปาหมู่ที่ ๑ ดังนั้นก็มีการใช้งบประมาณตรงนี้ในการดำเนินการว่าจะมีการดำเนินการในขนาดไหน ก็ต้องดูในส่วนของพื้นที่อีกครั้งตอนนี้ก็ต้องได้เกี่ยวกับสถานที่ก่อน
- ประธานสภาฯ - เกี่ยวกับสถานที่ในการดำเนินการตรงนี้คือห้วยป่าอ้ม และสถานที่ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำตรงนี้จะมีการดำเนินการตรงจุดไหน ก็อยากให้ในที่ประชุมได้มีการคัดเลือก และมีการหารือกัน และร่วมกันพิจารณาที่มีสถานที่ได้บ้าง
- ส.อบต. หมู่ที่ ๑ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางอรนงค์ แสนใส ส.อบต.หมู่ที่ ๑ อยากจะแจ้งกับทางผู้บริหารเกี่ยวกับลำน้ำร่องลึก ตรงนี้ทางท่านนายกก็บอกให้รอทางจังหวัด ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาสำหรับชาวบ้านที่มีที่นา อยากจะสอบถามทางสมาชิกแต่ละหมู่บ้านว่ามีความต้องการหรือไม่ ตรงนี้พื้นที่กว้างประมาณ ๕ เมตร ตรงนี้ได้เชิญทาง ผอ.กองช่างได้มีการสำรวจพื้นที่
- ประธานสภาฯ - ในพื้นที่นี้สามารถดำเนินการได้หรือไม่
- ผอ.กองช่าง - ตรงนี้สามารถดำเนินการได้
- ประธานสภาฯ - มีจุดอื่นหรือไม่ สำหรับหมู่บ้านอื่นหรือไม่
- นายก อบต. - เกี่ยวกับฝายชะลอน้ำต้องให้ทางชาวบ้านมาร่วมดำเนินการ ตรงนี้ต้องมีส่วนร่วมของชาวบ้านด้วย
- ประธานสภาฯ - ตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้สำรวจภายในพื้นที่ และให้ในส่วนของชาวบ้านร่วมกันดำเนินงาน สรุปคือดำเนินการในพื้นที่ของ หมู่ที่ ๑ ลำน้ำร่องลึก คือการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ และห้วยป่าอ้มดำเนินการเกี่ยวกับการฟื้นฟูแหล่งน้ำ
- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ**
- ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางพรศรี คำฟู ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ อยากจะหารือเกี่ยวกับฟาร์มหมูเรื่องของมลพิษ ทางชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมานานพอสมควร และมีทางตำบลบัวสลีผ่านทางอำเภอและทางอำเภอก็ได้มีการแจ้งให้กับทาง อบต. ร่วมกับ ส.อบต. ในพื้นที่ได้มีการสำรวจและในวันที่มีการสำรวจก็จะมีทางปศุสัตว์ก็ได้มีการออกสำรวจด้วย ก็ได้บอกให้ปรับปรุงซึ่งตอนแรกก่อนที่จะมีการก่อตั้งฟาร์มหมูเกิดขึ้น ได้เข้ามาประชาคมในหมู่บ้านว่าจะมีการเลี้ยงหมูแม่พันธุ์ แล้วก็มีมีการดำเนินการเลี้ยงหมูมาระยะหนึ่ง ก็เปลี่ยนมาเป็นหมูขุนหมูรุ่นและตอนหลัง ๆ ที่มีการเลี้ยงหมูขุน ไม่ได้มีการประชาคมในหมู่บ้านตอนนี้ทางชาวบ้านก็เดือดร้อนเกี่ยวกับกลิ่นเหม็นของฟาร์ม

หมู ซึ่งไปดูเกี่ยวกับบันทึกการประชุมย้อนหลังก็ไม่มี แต่ทางเจ้าของฟาร์มได้มีการแจ้งกลับมาว่าทางเจ้าของฟาร์มได้มีการทำประชาคมกับทางหมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว แต่ได้มีการขอดูเกี่ยวกับบันทึกประชุมของหมู่บ้านแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มี และตอนนี้ที่ดิฉันได้นำสู่วาระการประชุมในวันนี้ เพื่อที่จะทำการแจ้งให้กับทางผู้บริหารและที่ประชุมทราบ และหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร พอดีในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทางหมู่บ้านได้มีการจัดประชุมได้มีการหารือว่า ถ้ามีการประชุมระดับหมู่บ้าน ก็จะมีการเรียกทางเจ้าของฟาร์มเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อที่ทางเจ้าของฟาร์มจะได้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาของชาวบ้านด้วย ก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่ของทาง อบต. เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อรับฟังปัญหาของชาวบ้านที่แท้จริง

ประธานสภาฯ

นายก อบต.

- ตรงนี้ก็ขอเชิญทางท่านนายก

- เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ได้มีกำหนดตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอ และมีการลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาหลายเรื่องตรงนี้ กระผมก็ไม่ได้ลงพื้นที่ในการสำรวจด้วย เพราะในวันนั้นเข้าร่วมประชุมที่จังหวัด และทางท่านปลัดสุพรรณ ศรีนิล ปลัดประจำอำเภอแม่ลาว ได้มีการออกตรวจและลงพื้นที่พร้อมกับทางคณะกรรมการ ก็ให้มีการแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาสองถึงสามเรื่อง ตรงนี้ปัญหาก็แก้ไขได้ไม่ถึงเดือน ทาง ส.อบต.พรศรี คำฟู ก็ได้มีการแจ้งเกี่ยวกับปัญหา เพราะตอนนั้นในเขตพื้นที่ของเราไม่ได้มีการทำหนังสือผ่านทาง อบต. เป็นในส่วนของพื้นที่ อบต. บัวสลี ได้มีการทำหนังสือให้กับทางอำเภอ แต่ฟาร์มนี้อยู่ในพื้นที่ของทาง อบต. ป่าก่อดำ แต่ทางเราได้เป็นตัวแทนในส่วนของคณะกรรมการร่วมในการตรวจสอบ แต่ถ้ามีในส่วนของผลกระทบตรงนี้ก็มาขอให้ทาง ส.อบต.พรศรี คำฟู ทำเรื่องแจ้งให้กับทาง อบต. ทราบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะทำการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับ อบต. ในเขตพื้นที่ของเราได้มีการตรวจสอบอีกครั้ง หลังจากที่ทางคณะกรรมการระดับอำเภอที่ได้ให้มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทางเจ้าของฟาร์มได้มีการปรับปรุงแล้ว หากได้มีการแก้ไขปัญหาใน ๒-๓ เรื่องแล้ว แต่ก็ยังมีผลกระทบอยู่หากจะให้ทางเจ้าของฟาร์มทำการปิดฟาร์ม ก็จะเป็นเรื่องของระเบียบและกฎหมายอีก ก็ต้องมีการหารือเกี่ยวกับการลดปัญหากลิ่นเหม็นลง ก็จะมีหลาย ๆ วิธีในการจำกัดกลิ่นเหม็น ซึ่งของทางบ้านแม่ฝงมีอยู่ ๒-๓ ฟาร์ม แต่ก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับกลิ่นเหม็น เพราะตรงนั้นอาจจะไม่มีส่วนร่วมกับทางหมู่บ้านด้วย แต่ก็มีผลกระทบเยอะ หากทางพุทธมณฑลมีการจัดงานในส่วนของพระสงฆ์องค์เจ้า ก็เกิดความเดือดร้อน แต่กระผมก็ไม่ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาว่าจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร เพราะฟาร์มหมูมีการก่อตั้งก่อนแล้วแต่ในส่วนของขั้นตอนในการประชาคม ก็คงต้องมาทำความเข้าใจและสิ่งแรกก็ต้องให้มีการแก้ไขปัญหา หากได้ผลก็ต้องมีการหาวิธีการเพื่อที่จะทำการแก้ไข กระผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้

ประธานสภาฯ


- ทาง ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ดำเนินการตามที่ทางนายกได้ทำการชี้แจงต่อไป ในส่วนของการประชุมสภาในวันนี้การพิจารณาในส่วนของแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่ร่วมกันพิจารณา เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องชาวบ้าน ในวันนี้ กระผมขอปิดการประชุม


ประธานกล่าวปิดประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๑๐ น.


(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกประชุม
(นายจ้งนง วรรณราช)
เลขานุการสภาฯ อบต.ปากอ่ดำ

รายงานการประชุมสภาประจำปี ๒๕๖๒
ได้มีการรับรองในการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒

คณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำแล้ว
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ เห็นว่า ถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง
(นายสนิต ศรีจุมปา)
ประธานสภา อบต.ปากอ่ดำ

(ลงชื่อ)  ตรวจแล้วถูกต้อง
(นายสทธิชัย เสียงแขก)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ตรวจแล้วถูกต้อง
(นางอรนงค์ แสนใส)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ตรวจแล้วถูกต้อง
(นางเสาวนีย์ คำจ้อย)
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม